



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ยอดผู้ป่วยเหลือ 277

คิดใหม่แค่ 15-ไม่ฝึกายเพิ่ม
เข้มนทงก้าวสกักเป็นรังโรค
ทั่วโลกคิดไวรัส'เกือบ3ล้าน'

นักวิจัยกรมวิทย์ถอดรหัสพันธุ-
กรรม "เชื้อโควิด-19" ในไทย พบ
กลายพันธุ์ 1 จุด แต่ไม่มีตัวบ่งชี้
ทำให้เกิดโรครุนแรงขึ้น ลุ้น! จุฬาย
วิจัยวัคซีนโควิด-19 ★ มีต่อหน้า 13



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

ยอดป่วย

★ **ต่อจากหน้า 1**
หากสำเร็จสัปดาห์หน้าพร้อมตลอดจึงในคน ขณะที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันลดเหลือ 15 ราย ไร้ตายหรือต่างด้าวป่วยเพิ่ม ปลื้มยอดผู้ป่วยนอนรักษาตัวต่ำกว่า 300 รายเป็นวันแรก ส่วนยอดติดเชื้อทั่วโลกยังทะยานไปเรื่อยๆ แม้หลายประเทศเริ่มพบผู้ติดเชื้อใหม่ลดลง แต่จีนเริ่มพบผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการเพียงหลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก รวมถึงไทยผ่านมารวมสี่เดือน พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกใกล้แตะ 8 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 2 แสนศพ โดยในไทยพบผู้ติดเชื้อรวมกว่า 2,900 คน เสียชีวิต 81 ศพ แต่จนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่สามารถหายารักษาให้ได้อย่างตรงแต่พอจะมีควมลับหน้าในการผลิตวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสระยะออกมาเป็นระยะ

★ **ติดเชื่อเพิ่ม 15 รายไม่มีตาย**
ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ติดสันติในทวี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 26 เม.ย. นพ.ทวีศิลป์ วัฒนโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อในประเทศไทยว่า ผู้ป่วยรายใหม่ 15 ราย แบ่งเป็นผู้มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 4 ราย ไปในสถานที่ชุมชนแออัด ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวใน กทม. 3 ราย อาชีพเสี่ยงใน จ.นครปฐม 1 ราย จากกันหาเชิงรุกในชุมชน จ.ยะลา 2 ราย เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ 5 ราย ในจำนวนนี้กลับมาจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย กลับจากยุโรป 1 ราย และเนเธอร์แลนด์ 1 ราย กลับจากยุโรป 1 ราย

ยอดผู้ป่วยระหว่างรักษาในโรงพยาบาล วันนี้เป็นวันแรกที่ผู้ป่วยที่อยู่ต่ำกว่า 300 ราย เหลือเพียง 277 ราย และไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่มเติม ทำให้รายงานยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 81 ราย อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขสรุปรายสัปดาห์จะค่อยๆ ลดลงตามลำดับเป็นเลขสองหลัก จนเป็นที่น่าพอใจ แต่เราจะค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ที่มีการระบาดก่อนหน้านี้ต่อไป และขอแก้ไขข้อมูลสถานที่พบผู้ป่วยซึ่งเป็นคนต่างด้าวตามที่แถลงไปเมื่อวันที่ 25 เม.ย.ว่า สถานที่ที่พบคือ ศูนย์กักคนเข้าเมืองที่ อ.สะเตา จ.สงขลา ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ที่กักคนต่างด้าวที่เข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย โดยผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ได้มีอาการหนัก เราจะดูแลทุกคนอย่างดีตามหลักมนุษยธรรม

★ **สกัดพื้นที่ต่างด้าวรวมตัวเพาะโรค**
เมื่อถามว่าหลังจากพบแรงงานต่างด้าวในศูนย์กักคนเข้าเมืองที่ อ.สะเตา ติดเชื่อจำนวนมาก รัฐบาลจะดูแลอย่างไร รวมถึงพื้นที่ที่แรงงานต่างด้าวรวมตัวกันมากเช่นที่ จ.สมุทรสาคร นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า พื้นที่ที่ลักลอบของระหวางสาธารณสุข (สธ.) จะใช้วิธีค้นหาเชิงรุก จะมีทีมระดมบุคลากรวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าไปตรวจและกมรอนามัยเข้าไปดูเรื่องความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ไม่เป็นแหล่งรังโรค เป็นเรื่องที่ สธ.คิดขึ้นมาทั้งระบบ แต่ที่สำคัญประชาชน แรงงานต่างด้าว และผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ต้องเป็นผู้สังเกตอาการตัวเอง หากมีอาการเหล่านี้ให้รีบแจ้ง เพราะคนที่เฝ้าระวังดีที่สุดคือ คนในพื้นที่

★ **นำบทเรียนสิงคโปร์มาปรับใช้**
นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 2,920,788 เสียชีวิต 203,355 ราย ถือว่ายังไม่น่าไว้วางใจ การบินหรือการติดต่อระหว่างประเทศปิดเกือบหมดทั่วโลก มีผู้เดือดร้อนเพราะไวรัสตัวนี้ทั่วโลก อย่างรอบบ้านเรา สิงคโปร์ มีประสบการณ์คล้ายเราที่สถานการณ์เคยดีมาก่อน แต่มีการติดเชื้อจากกลุ่มแรงงานต่างด้าว และเขาพื้นที่เล็กทำให้การกระจายตัวเร็วขึ้นเราได้บทเรียนตรงนี้มา จึงเกิดการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวส่วนคนไทยที่จะเดินทางกลับจากต่างประเทศในวันที่ 26 เม.ย. มาจากออสเตรเลีย 207 คน วันที่ 27 เม.ย. ญี่ปุ่น 35 คน นิวซีแลนด์ 168 คน และเนเธอร์แลนด์ 25 คน ซึ่งเป็นการต่อเครื่องบินของคนไทยที่อยู่ในยุโรป

★ **เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์น้อย**
ต่อมาที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึง

การตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมโรคโควิด-19 ว่าธรรมชาติของเชื้อไวรัสสามารถกลายพันธุ์ได้ตลอด แต่ช้าเทียบกับไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดตามฤดูกาลแล้วถือว่าโรคโควิด-19 กลายพันธุ์ค่อนข้างช้ากว่า ซึ่งคนไทยอาจจะกังวลว่าการกลายพันธุ์จะทำให้โรครุนแรงมากขึ้น ติดกันง่ายมากขึ้นหรือไม่ แต่จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า โรคโควิด-19 กลายพันธุ์น้อยมาก และยังไม่มียุทธศาสตร์สำคัญว่า การกลายพันธุ์ทำให้เชื้อรุนแรงขึ้นหรือติดง่ายขึ้น ขณะนี้จึงเพิ่มการนำเชื้อจากผู้ป่วยมาตรวจสอบและวิเคราะห์ 20 ตัวอย่าง และกำลังจะวิเคราะห์ให้ครบ 40 ตัวอย่าง โดยคณะผู้วิจัยทั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิริราช จะพยายามศึกษาติดตามถอดรหัสพันธุกรรมให้มากที่สุด เพื่อติดตามความรุนแรงต่อไป ซึ่งจะส่งผลต่อข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาวัคซีนหรือวิธีการตรวจใหม่ๆ ด้วย

★ **หลายสถาบันเร่งพัฒนาวัคซีน**
เมื่อถามว่าการแบ่งกลุ่ม A B C และสายพันธุ์ย่อย S G V มีความแตกต่างกันอย่างไร นพ.โอภาสกล่าวว่า การแบ่งกลุ่ม A B C เป็นการแบ่งกลุ่มเบื้องต้น เพราะเราวิเคราะห์เพียงแค่ 20 ตัวอย่างแต่จะมีภาววิเคราะห์เพิ่มเติมและวินิจฉัยต่อไปเพื่อพัฒนาการผลิตวัคซีน ส่วนความลับหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ขณะนี้มีหลายมหาวิทยาลัยกำลังพัฒนา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการทดสอบในสัตว์แล้ว และได้ส่งตัวอย่างเลือดของสัตว์มาให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบว่าเลือดดังกล่าวสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้หากภูมิคุ้มกันขึ้นก็จะสามารถนำไปสู่กระบวนการทดสอบในคนต่อไป โดยคาดว่าจะทราบผลภายในสัปดาห์หน้านอกจากนี้ ในส่วนของทางโรงพยาบาลศิริราชที่ได้มาขอรับเชื้อจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้เพาะนั้นไปพัฒนาวัคซีนแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการทดลองหากมีความลับหน้าก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

★ **เชื้อในไทย-อยู่อันกลุ่มเดียวกัน**
ด้านนางฟิโลลิกษณ์ อัคราใหญ่สุข โฆษกคณะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ไวรัสโควิด-19 คุณสมบัติการจับตัวกับมนุษย์มีความแตกต่างกันกับไวรัสโรคซาร์ส ทำให้การก่อโรคต่างกัน ทั้งนี้จากการเอาเชื้อไวรัสของผู้ป่วยหลายรายมาศึกษาถอดรหัสพันธุกรรม พบว่ากลุ่มเชื้อไวรัสสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่ม A ซึ่งมีสัดส่วนการระบาดในจีนมาจากค้างคาว 2.กลุ่ม B มีการกลายพันธุ์บางส่วนเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดในอู่อัน โดยไทยการระบาดส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มบี และ 3.กลุ่ม C มีการกลายพันธุ์เล็กน้อยจากกลุ่ม B อีกทีหนึ่งเป็นการระบาดในยุโรปและสิงคโปร์



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

★ 3 สายพันธุ์ใหม่ต่างกัน 1 จุด

นางพิไลลักษณ์กล่าวว่า ปัจจุบันมีการแบ่งสายพันธุ์ของโรคโควิด-19 เป็น 3 สายพันธุ์ คือ โทปี S G และ V โดยไทยสายพันธุ์ที่พบหลักๆ คือ โทปี S แต่สายพันธุ์ S G และ V มีความแตกต่างกันที่ ตำแหน่งที่ตำแหน่งคือ โทปี S มีลักษณะแตกต่างกัน 1 จุดยังไม่แสดงผลว่ามีอาการโรคที่แตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาต่อๆไปจากที่เรารักษา 40 ราย เราจะต้องหาตัวพันธุกรรมเพิ่มจนครบ 100 ราย เพื่อดูการกระจายตัวและดูสายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปต่อไปโดยอนาคตจะร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและสภากาชาดไทย

★ เปิดคอร์สรักษาต่างดาว

ส่วนในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ที่หลายจังหวัดยังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานจากศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา หมู่ 2 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา หลังมีการตรวจพบผู้ต้องกักเป็นบุคคลต่างดาวที่หลบหนีเข้าเมืองติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 42 คน จากทั้งหมด 115 คน ถ้าสุดท้ายนี้ที่ยังคงปิดศูนย์ห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าออกอย่างเด็ดขาดพร้อมดัดแปลงอาคารให้เป็นโรงพยาบาลสนาม รวมถึงเปิดคอร์สรักษาผู้ป่วยภายในห้องกักเหมือนกับในโรงพยาบาลคนไข้ในกรณีที่มีอาการหนักหรือมีโรคแทรกซ้อนจะนำผู้ป่วยออกไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นตามที่กำหนด

★ สอบใหม่ไฉนละเอียดยิบ

นพ.อุทิศศักดิ์ หวีรัตนนกุลแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จำนวนผู้ติดเชื้อในศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ยังอยู่ที่จำนวน 42 คน ทุกคนอาการปกติพร้อมตรวจหาเชื้อใหม่ไฉนละเอียดยิบว่าถูกส่งมาจากไหน เพื่อหาข้อมูลเสี่ยงที่จะสัมผัสใกล้ชิด นอกจากนี้เฝ้าสังเกตอาการบุคคลต่างดาวที่เหลืออีก 73 คน อย่างไรก็ตามถ้าจะติดเชื้อเพิ่มอีกหรือไม่ ขณะที่นายจรัสวัฒน์ เกตุชัยมลา ผวจ.สงขลาเปิดเผยว่า แม้จะพบบุคคลต่างดาวที่หลบหนีเข้าเมืองติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 42 คน แต่ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย เพราะทุกคนอยู่ในที่จำกัดไม่ออกมาข้างนอก ที่สำคัญภาพรวมของจังหวัดยอดผู้ป่วยสะสมทั่วไป 44 คน กลุ่มดะวะห์อิน โคนีเซีย 19 คน กลุ่มต่างชาติหลบหนีเข้าเมือง 42 คน

★ ยะลาปิดอีก 1 หมู่บ้าน

ขณะที่ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลาเปิดเผยว่า ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 2 คน เป็นชายไทย อายุ 32 ปี และ 60 ปี ทั้งคู่เป็นราษฎรบ้านตาเนาะปูเต๊ะ หมู่ 9 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในชุมชน รวมยอดผู้ป่วยสะสม 116 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 78 คน

อยู่ระหว่างรักษา 36 คน เสียชีวิต 2 คน นอกจากนี้ได้สั่งปิดหมู่บ้านพื้นที่หมู่ 3 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา หลังพบผู้ติดเชื้อจากไปร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้มีประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง 40-50 คน

★ ลอบข้ามแดนคิด ก.ม.อื้อ

ส่วนความเคลื่อนไหวที่ด่านพรมแดนสุโข-ก.จ.นราธิวาสคนไทยตกค้างในประเทมาเลเซียผ่านการขออนุญาตจากสถานทูตและสถานกงสุล ทอยยเดินทางข้ามด่านพรมแดนสุโข-ก.จ.อย่างเนื่องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร พร้อมตรวจคัดกรอง 55 คน นอกจากนี้ ความคืบหน้าผู้ลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ 107 คน หรือนำเข้าผู้กระบวนกรคัดกรอง เช็กประวัติ และเปรียบเทียบปรับคนละ 800 บาท รวมถึงนำตัวทั้งหมดไปกักตมกมูลีสำเนาความมาตการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

★ กูเกิดติดเชื้อเพิ่ม 4 คน

ด้านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 4 คน รายแรกเป็นหญิงไทย อายุ 28 ปี อาชีพค้าขาย รายที่สองเป็นชายไทย อายุ 62 ปี อาชีพดูแลสัตว์ รายที่สามเป็นชายไทย อายุ 57 ปี อาชีพค้าขาย และรายสุดท้ายเป็นชายไทย อายุ 48 ปี อาชีพพรูสอนศาสนา ทั้งหมดติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยในพื้นที่บ้านบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง รวมยอดผู้ป่วยสะสม 206 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 161 คน อยู่ระหว่างรักษา 45 คน

★ เปิดสวนน้ำทุ่งตาหล้า

ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม รวมยอดผู้ป่วยสะสม 18 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 8 คน อยู่ระหว่างรักษา 5 คน สถานการณ์เริ่มดีขึ้น จึงมีคำสั่งเปิดสวนน้ำทุ่งตาหล้าเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ภายในค่ายสุรนารี กองทัพบกที่ 2 เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกายเดิน-วิ่งแต่ห้ามปั่นจักรยานโดยเด็ดขาด ส่วนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้มีการเข้าออกเพียง 2 ทาง และมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ รวมถึงประชาชนที่ออกกำลังจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน

★ ทำงานแข่งกับเวลาพาคนไทยกลับ

ส่วนการดูแลคนไทยในต่างประเทศกลับไทยนั้น วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายจักรวิฑิต กระจ่างวงศ์กงสุลใหญ่ นครซิดนีย์ ว่าประเทศออสเตรเลีย มีคนไทยอาศัยอยู่เกือบ 70,000 คน ตามฐานข้อมูล ซึ่งความจริงมีมากกว่านั้น ปฏิบัติการพาคนไทยกลับบ้านในครั้งนี้มีการเตรียมการนานมาก โดยมีนางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐบาลไทย กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

ประจำประเทศไทย และ บมจ.การบินไทย ทั้งนี้จากข้อกำหนดจำนวนผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศไม่เกิน 200 คนต่อวัน เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ จึงต้องสำรวจผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจากทั่วประเทศ หลังจากนั้นจึงประสานให้ออกใบรับรองการตรวจสุขภาพ Fit to fly พร้อมทั้งออกใบรับรองในการกลับประเทศเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเดินทาง ซึ่งเจ้าหน้าที่ทำงานแข่งกับเวลา โดยไม่มีวันหยุด เพื่อให้ทันกับวันเดินทางและเมื่อถึงวันเดินทางนางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เดินทางมาดูแลส่งผู้โดยสารด้วยตนเองที่สนามบินพร้อมมอบถุงของขวัญเป็นที่ระลึกจูงวางเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้ทุกคน

★ ตรวจข่าว 9 คนไทยจากออสซี่

ส่วนที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ท่าอากาศยาน เพื่อตรวจดูกระบวนการคัดกรองและขั้นตอนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยมี พล.อ.ประพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ในฐานะ ผบ.ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน น.ท.สุธีวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จากนั้นนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปพื้นที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศเพื่อตรวจคนไทยที่เดินทางกลับจากออสเตรเลีย จำนวน 207 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาคณาน นักท่องเที่ยวที่ตกค้างอยู่ ซึ่งเดินทางถึงไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG426 จากเมืองซิดนีย์ ในเวลา 16.20 น. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคตรวจพบว่า มีผู้โดยสารชาวไทยมีจำนวน 9 คน จึงนำส่งโรงพยาบาลใน จ.สมุทรปราการ เพื่อตรวจหาเชื้ออย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนผู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดนำส่งไปกักตัวที่โรงแรมบางกอกพาเลสย่านมักกะสัน

★ ส่งข่าวทีวีกลับบ้านอีก 100 คน

วันเดียวกัน ที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินผู้โดยสารระหว่างประเทศ Row J มร.ทาสาแมคเฟอร์สัน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่สถานทูตนิวซีแลนด์ และเจ้าหน้าที่สายการบินไทย ช่วยกันอำนวยความสะดวกแก่ชาวนิวซีแลนด์ที่ตกค้างในประเทศไทย เช็กอินขึ้นเครื่องบินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG449 ที่เที่ยวบินพิเศษเข้าเฝ้าของรัฐบาลนิวซีแลนด์จึงให้จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิลับไป



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

ยังเมือง โอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ในเวลา 17.55 น. โดยมีชาวนิวซีแลนด์กว่า 100 คน มารอขึ้นเครื่อง

★ มาไทยหลักแสนกลับบ้าน 3 พันคน

ทั้งนี้ มร. ทาฮาแมคเฟอร์สัน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐบาลไทยในฐานะมิตรประเทศที่ต่ออายุวีซ่าให้ชาวนิวซีแลนด์ที่อยู่ประเทศที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ในขณะนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2563 รวมทั้งขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศไทย และสายการบินไทย ช่วยเหลือจัดเที่ยวบินพิเศษนำพลเมืองนิวซีแลนด์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เดินทางกลับประเทศ ซึ่งหลังจากวันนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเที่ยวบินพิเศษอื่นอีกเมื่อใด เนื่องจากยังมีชาวนิวซีแลนด์จำนวนมากที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากแต่ละปีจะมีชาวนิวซีแลนด์เดินทางมาท่องเที่ยวและทำงานในประเทศไทยปีละ 100,000 คน แต่ที่มาจากทะเบียนวีซ่าทางสถานทูตขอความช่วยเหลือเพียง 3,000 คนเท่านั้น

★ คิดเชื้อใกล้แตะ 3 ล้านคน

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 26 เม.ย. ว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง (โควิด-19) ทั่วโลกมียอดสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 2.92 ล้านคน โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรกยังเป็นสหรัฐอเมริกา สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส และเยอรมนี ทั้งนี้ นายแอนดริว คูโอโม นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กของสหรัฐฯ อนุมัติให้มีการตรวจหาแอนติบอดี หรือการตรวจหาภูมิคุ้มกันในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 4 แห่ง รวมถึงตำรวจ

พนักงานขายของ และจะอนุญาตให้ตามร้านขายยาราว 5,000 แห่งเริ่มเก็บตัวอย่างการตรวจหาเชื้อ อันเป็นความพยายามรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตั้งเป้าการตรวจเพิ่มอีกเท่าตัวเป็น 40,000 ครั้งต่อวัน ขณะที่ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 54,265 ราย และติดเชื้อ 960,896 ราย เกือบ 3 ใน 4 ส่วนของผู้เสียชีวิตอยู่ในนครนิวยอร์ก แต่การคลายล็อกดาวน์ให้ผู้ประกอบการกลับมาดำเนินธุรกิจนั้น นายคูโอโมระบุว่ายังเสี่ยงเกินไป

★ แห่เที่ยวแน่นชายหาด

ขณะที่ในบางรัฐของสหรัฐฯ คลายมาตรการเข้มงวด ทำให้มีชาวอเมริกันแห่ออกมาทำกิจกรรมต่างๆ โดยที่เซนต์นิวยอร์ก กับเซนต์อิลดีน ในเมืองฟลอริดา รัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้คนนับพันแห่ไปเที่ยวชายหาดเพื่อคลายร้อน ซึ่งนายกัวนิ นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามวันระยะห่าง หรือโซเชี่ยล ดิสเทนซิ่ง อีกทั้งตามร้านค้าต่างๆ รวมทั้งร้านเสริมสวยในรัฐจอร์เจียรัฐโอกลาโฮมา และอีกหลายรัฐ ก็เริ่มเปิดกิจการเป็นวันที่ 2 แต่เจ้าของร้านค้าก็เฝ้าระวังและจำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จัดสรรงบประมาณ 12,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 400,000 ล้านบาท ช่วยพยุงกิจการสายการบิน 98 แห่ง โดยจะยังให้จ่ายเงินเดือนพนักงานตามเดิม

★ ผู้ติดเชื้ออันดับ 5 ของโลก

ส่วนการแพร่ระบาดในยุโรป ปรากฏว่าที่อังกฤษ ยอดผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตทะลุไปที่ 20,819 ศพ คิดเชื่ออีก 148,377 คน ทำให้กลายเป็นประเทศที่มียอดผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 5 ของโลก ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเรื่องการรับมือของรัฐบาลที่ประกาศมาตรการล็อกดาวน์ที่ล่าช้ากว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มยุโรป รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจหาเชื้อ ขณะที่นายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน จะกลับเข้ามาทำงานตามปกติในวันที่ 27 เม.ย. นี้ หลังเข้ารับการรักษาติดเชื้อโควิด-19 และออกจากโรงพยาบาลเมื่อ 12 เม.ย. ที่ผ่านมา

★ หลายชาติยุโรปคลายล็อกดาวน์

ที่เยอรมนี ซึ่งมียอดสะสมผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ 156,518 ราย เสียชีวิต 5,877 ราย แต่ประชาชนก็เริ่มไม่พอใจและออกมาเดินขบวนกลางกรุงเบอร์ลินประท้วงมาตรการล็อกดาวน์ที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดการปะทะกันของตำรวจในชุดป้องกันโรคกลุ่มผู้ชุมนุมราว 1,000 คน โดยตำรวจจับกุม

ผู้ชุมนุมได้กว่า 100 คน ขณะที่ร้านค้าที่ไม่มีลูกค้าเป็นที่ถูกคำสั่งล็อกดาวน์รวมร้านเสริมสวยจะเริ่มกลับมาให้บริการวันที่ 4 พ.ค. ส่วนที่ฝรั่งเศส ในวันที่ 28 เม.ย. นี้ นายกรัฐมนตรี เอ็ดเวิร์ด ฟีลิป จะนำเสนอต่อสมาชิกแห่งชาติในการยกเลิกคำสั่งล็อกดาวน์ที่รัฐบาลประกาศตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยสถานที่หรือจุดที่จะเริ่มผ่อนคลายให้ประเทศกลับคืนสู่ปกติตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. เช่น โรงเรียน ธุรกิจเอกชน การให้บริการขนส่งสาธารณะ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่า มีเพียงร้อยละ 39 ที่มั่นใจกับการรับมือของรัฐบาลเนื่องจากขณะนี้ในฝรั่งเศส มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 369 ราย รวมตายสะสม 22,614 ราย แยกเป็นเสียชีวิตในโรงพยาบาล 198 ราย ซึ่งต่ำสุดในรอบ 1 เดือนที่เหลืออีก 171 ราย เสียชีวิตที่บ้านพักคนชราส่วนยอดสะสมผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ 161,488 ราย ต่างจากนอร์เวย์ ที่ขยายคำสั่งล็อกดาวน์ไปจนถึงวันที่ 1 ก.ย. งคกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 500 คน หลังยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 7,499 ราย เสียชีวิต 201 ราย

★ เตือนยังต้องเว้นระยะห่าง

ที่สเปน นายกรัฐมนตรี เปโดร ซานเชส เผยว่าการคลายมาตรการล็อกดาวน์จนถึงกลับคืนสู่สภาพปกตินั้นจะทำได้ยากยิ่งกว่าที่เคยเป็นไป โดยจะอนุญาตให้ประชาชนออกมาวิ่งออกกำลังกายหรือเดินเล่นได้ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. ส่วนเด็กสามารถออกมาเดินวิ่งเล่นได้พร้อมผู้ปกครอง 1 คน แต่ต้องอยู่ในรัศมี 1 กม. จากบ้าน ทั้งนี้ สเปนต่างจากประเทศอื่นที่คำสั่งล็อกดาวน์เข้มงวดมากคือไม่อนุญาตให้ออกมาเดินวิ่ง ซึ่งจักรยาน หากจะออกจากบ้านให้ทำได้เฉพาะซื้ออาหาร หรือเวชภัณฑ์ พบหมอนอนจำเป็นหรือหากพาสุนัขออกมาเดินก็ทำได้ไม่นาน หลังประกาศขยายภาวะฉุกเฉินไปถึงเที่ยงคืนของวันที่ 9 พ.ค.



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

โดยขณะนี้สเปนมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 23,190 ราย ติดเชื้อสะสม 223,759 ราย เช่นเดียวกับที่อิตาลี มีการออกคำแนะนำให้ประชาชนฝึกปฏิบัติกรเว้นระยะห่างให้ชิน หลังประกาศคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. โดยประชาชนนับล้านคนจะได้กลับมาทำงานตามปกติอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์หน้า แต่โรงเรียนต่างๆจะเริ่มเปิดภาคเรียนในเดือน ก.ย. นี้

★ เอเชียยังติดเชื่อเพิ่มต่อเนื่อง

ส่วนในเอเชีย รัฐบาลศรีลังกาเปลี่ยนแผนที่จะยกเลิกคำสั่งล็อกดาวน์ในวันที่ 27 เม.ย. นี้ และขยายเวลาไปอีก 1 สัปดาห์ จนถึงวันที่ 4 พ.ค. หลังพบผู้ติดเชื้อแบบก้าวกระโดดเป็น 81 ราย รวมทหารเรือที่ฐานทัพเรือด้วย ทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 460 ราย เสียชีวิต 7 ราย ขณะที่ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 72 ราย ถือว่าต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ 13,231 ราย เสียชีวิต 360 ราย ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นยังส่งเสริมให้ประชาชนอยู่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในช่วงวันหยุดยาว “สัปดาห์ทอง” หรือ “โกลเด้น วิค” ที่จะเริ่มวันที่ 29 เม.ย. นี้

★ จีนเจอติดเชื้อไม่แสดงอาการเพียบ

สำหรับจีนประเทศต้นทางของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 26 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 11 ราย โดย 5 รายพบที่มณฑลเหอหลิงเจียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่พรมแดนติดกับรัสเซีย 1 รายพบที่มณฑลกว่างตุง ซึ่งติดกับฮ่องกง ที่เหลืออีก 5 รายเป็นผู้ติดเชื้อที่กลับมาจากต่างประเทศแต่ไม่พบผู้เสียชีวิตเป็นวันที่นอกจากนี้ มีรายงานว่า จีนตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1,000 คนที่ไม่แสดงอาการและอยู่ระหว่างการดูแลของแพทย์ แต่กลับไม่นับรวมกลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 82,827 ราย ผู้เสียชีวิต 4,632 ราย

★ เพิ่มโทษปรับคนไม่ทำตามกฎ

ขณะที่กรุงปักกิ่ง ออกกฎหมายฉบับใหม่ห้ามแสดงพฤติกรรมที่ “ไร้อารยะ” เช่น ไม่ปิดปากหรือจุกเวลาไอหรือจาม รวมถึงบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยเวลาไม่สบาย เพื่อรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ อีกทั้งยังให้ตามพื้นที่สาธารณะต้องมีเครื่องหมายของการเว้นระยะห่าง เมตร ประชาชนต้องแต่งตัวสุภาพ เวลาอยู่ในที่สาธารณะ ห้ามถอดเสื้อ ส่วนข้อห้ามที่มีก่อนหน้า ที่ถาวรทั้งระยะไม่เลือกที่การเดินน้ำลายหรือการขับถ่ายในที่สาธารณะ ก็มีการเพิ่มโทษปรับจาก 50 หยวน เป็น 200 หยวน ห้ามส่งเสียงดังในที่สาธารณะและใครปล่อยสุนัขออกมาเดิน มีโทษปรับสูงสุด 500 หยวน



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗

มะเร็งในตับเป็นสาเหตุอันดับ 4 ของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลก โรคนี้อาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการแพร่ขยายของโรคเบาหวานทั่วโลกเช่นกัน มีการวิจัยก่อนหน้านี้เผยว่า โรควัณและโรคเบาหวานเป็นเรื่องปกติของ

ด้วยสารก่อให้กำเนิดมะเร็งในปริมาณต่ำและแยกหนุครั้งหนึ่งไปใช้ฉ้อหนุเป็นประจำ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้รับโอกาสออกกำลังกายเป็นประจำ นักวิจัยพบว่า หนุที่วิ่งบนล้อสามารถวิ่งได้ถึง 40 กิโลเมตรต่อวัน สิ่งนี้ทำให้การเพิ่มน้ำหนัก

ออกกำลังกายอาจป้องกันมะเร็งตับโดยครบ



ผู้ป่วยที่เป็นภาวะไขมันพอกตับซึ่งอาจเป็นภาวะตั้งต้นของมะเร็งในตับ

ทว่าวิธีการรักษาโรคมะเร็งในตับที่มีประสิทธิภาพยังน้อยมาก และอัตราการเสียชีวิตก็ใกล้เคียงกับอัตราการเกิดโรค ล่าสุด นักวิจัยจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเผยผลการทดลองในหนูที่มีพันธุกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนในการกิน โดยฉีดยาหนุตั้งแต่อายุยังน้อย

ข้างในช่วง 3 เดือนแรก แต่เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 6 เดือน แม้หนุจะออกกำลังกายมันก็เป็นโรควัณ และยังพบว่า การออกกำลังกายสามารถหยุดการพัฒนาของมะเร็งตับในหนูที่มีภาวะไขมันพอกตับ ผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่า การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาจป้องกันการพัฒนารูปแบบของโรคมะเร็งในตับแม้จะเป็นผู้ป่วยโรควัณและโรควัณก็ตาม.



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗

วิทยาการ-เกษตร



ความรู้สุขภาพ

<http://healthydee.moph.go.th/index.php>

php เว็บไซต์คลังความรู้สุขภาพ ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้สุขภาพที่เชื่อถือได้และเป็นข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นสำหรับประชาชนผู้สนใจความรู้สุขภาพลองเข้าไปดูได้

หน้าหลัก ความรู้สุขภาพ โรคไม่ติดต่อ/โรค



<http://healthydee.moph.go.th/index.php>

ทั่วไป-โรคติดต่อ/โรคระบาด แม่และเด็ก ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพ สื่อสุขภาพ สื่อเสียง สื่ออินโฟกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ บทวิทยุ/โทรทัศน์ ทันกระแสสุขภาพ ปรัชญาสุขภาพถาม-ตอบ เรื่องทั่วไปถาม-ตอบ การดูแลสุขภาพ ข้อเสนอนะ-ติชม...

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

**‘อนุทิน’ ชง คสช. ล็อกดาวนัม
จับตา ค.เคาะวันนี้**

รมว.สร. ลั่นไทยอยู่กับโควิดนาน 2 ปี
นายกฯ ไปรอรับคนไทยที่สุวรรณภูมิ

ลั่นเคาะวันนี้ “สร.” ชง คสช. ล็อกดาวนัมบางจังหวัด แต่ต้องป้องกันเข้ม หลังยอดผู้ป่วย
ลด เชื่อไทยอยู่กับโควิด-19 นาน 2 ปี ขณะที่สถานการณ์รายวันติดเชื้อมาแล้ว 15 ไร้ตาย
ยอดสะสม 2,922 รักษาหาย 2,594 และเอาลิงค์ไปรับเป็นบทเรียนแรงงานต่างด้าวแพร่ เร่งตรวจ
หาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ระบาด ชี้มีใช้มาตรการเข้มต่อ หากผ่านปรามมีโอกาส

◆ อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

‘อนุทิน’

□ ต่อจากหน้า 1

รุนแรงซ้ำ เชื่อทุกคนเริ่มปรับตัวได้ ย้ำ การ์ดห้ามตก เพราะอาจเหมือนต่างประเทศ “กรมควบคุมโรค” ชี้ ต้องกักตัวคนคลัสเตอร์ “ปลัดแรงงานฯ” จัด 10 มาตรการคุมแรงงานต่างด้าว “กพ.” ถกเตรียมรับ 1,071 คนไทยกลับสัปดาห์หน้า ขณะที่ 207 ชีวิตคนไทยในออสเตรเลียกลับเข้าประเทศ กักตัวทันที 14 วัน ส่วนแรงงานไทยในมาเลเซีย แห่ลอบกลับเข้ามาทันทีแล้ว

○ ทวีโลกป่วยเฉียด 3 ล้าน

เมื่อวันที 26 เม.ย. สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อทะลุ 2.9 ล้านคน เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 2 แสนศพ โดยเฉพาะสหรัฐเป็นประเทศเสียชีวิตมากที่สุดอันดับ 1 ตามมาด้วย 5.3 หมื่นศพ ป่วยไม่น้อยกว่า 9 แสนราย โดยองค์การอนามัยโลก ระบุว่า ยังไม่มีหลักฐานชัดเจน ว่าผู้ที่หายป่วยแล้วจะกลับมามีเชื้อซ้ำอีก แต่หวังว่าร่างกายของคนป่วยจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาในระดับหนึ่ง ส่วนประเทศอังกฤษในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 813 ศพ รวมยอดสะสมเป็น 20,319 ศพ

○ ไทยติดใหม่ 15 ไร่ตาย

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. นพ.ทวีศิลป์ วิทยโฆษณ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ในประเทศไทย ว่า วันนี้ไม่มีพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ แต่มีผู้ป่วยเพิ่ม 15 ราย แบ่งเป็นผู้มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยเดิม 4 ราย ไปในสถานที่ชุมชนแออัด ตลาดนัด ทั้งสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวใน กทม. 3 ราย อาชีพเสี่ยงใน นครปฐม 1 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน จ.ยะลา 2 ราย เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ 5 ราย ในจำนวนนี้กลับมาจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย และเนเธอร์แลนด์ 1 ราย

○ เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุก

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสม 2,922 ราย หายป่วยแล้ว 2,594 ราย และยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 51 ศพ อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขสรุปรายสัปดาห์จะค่อย ๆ ลดลงมาตามลำดับเป็นเลขสองหลักจนเป็นที่พอใจ แต่เรา จะพยายามค้นหาเชิงรุกให้เจอ ในพื้นที่ที่มีการระบาดก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ขอแก้ไขข้อมูลสถานที่ที่พบผู้ป่วยซึ่งเป็นคนต่างด้าว ที่แถลงไปเมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมว่า สถานที่ที่พบคือ ศูนย์กักคนเข้าเมืองที่ อ.สะเตาะ จ.สงขลา เป็นศูนย์ที่กักคนต่างด้าวที่เข้าไทยโดยผิดกฎหมาย แต่ในที่สุดมีอาการหนัก และจะดูแลทุกคนตามหลักมนุษยธรรม

○ เอลิติกโปร้เป็นบทเรียน

โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ 2,920,738 ราย เสียชีวิต 203,355 ศพ สถานการณ์ถือว่ายังไม่น่าไว้ใจ การบินหรือการติดต่อระหว่างประเทศ ปิดเกือบหมดทั่วโลก มีผู้เดือดร้อนเพราะไวรัสตัวนี้ทั่วโลก อย่างรอบบั้นเรลสิติกโปร้ที่มีระบบการคัดลายเรา ที่สถานการณ์เคยดีมาก่อนแต่มีการติดเชื้อจากกลุ่มแรงงานต่างด้าว และเขาพื้นที่เล็กทำให้การระงับตัวเร็วขึ้น เราได้บทเรียนตรงนี้มาจึงเกิดการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ส่วนคนไทยที่จะเดินทางกลับจากต่างประเทศในวันเดียวกันนี้มาจากออสเตรเลีย 207 คน วันที่ 27 เม.ย. จากญี่ปุ่น 35 คน นิวซีแลนด์ 168 คน และเนเธอร์แลนด์ 25 คน จึงเป็นการต่อเครื่องบินของคนไทยที่อยู่ในยุโรป

○ ปทุมฯ แหกเคอร์ฟิวสูง

นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า ส่วนผลการจับกุมในช่วงเคอร์ฟิวคืนวันที่ 25 เม.ย.ต่อเนื่องเข้าวันที่ 26 เม.ย. มีผู้ฝ่าฝืนชุมชน 67 ราย เพิ่มขึ้นจากคืนก่อน 47 ราย โดยเป็นการดื่มสุรา เล่นพนันและยาเสพติด ออกนอกเคหาสถานลดลงจากคืนก่อน 508 ราย จังหวัดที่มีการกระทำผิดมากที่สุดคือ ปทุมธานี รองลงมา ระยอง กทม. กูเก็ด สมุทรปราการ สงขลา ชลบุรี กระบี่ นครราชสีมา นครปฐม และ จ.เชียงใหม่ และมี 18 จังหวัด ที่ไม่มีรายงานผู้กระทำความผิดเลย อย่างไรก็ตามกลุ่มอายุที่กระทำผิดรุนแรงมาสะสมอยู่ในช่วง 11-40 ปี เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง แต่ช่วงอายุ 51-60 ปี เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า สาเหตุมาจากการเล่นพนัน จึงฝากถึงพี่น้องคนไทยไปซึ่งแม่บ้าน เพราะถ้าคิดจะซื้อเครื่องรับโทรทัศน์

○ ทุกคนต้องร่วมมือกัน

ต่อคำถามว่าหลังจบแผนงานต่างด้าวในศูนย์กักคนเข้าเมืองที่ อ.สะเตาะ จ.สงขลา คิดเรื่องจำนวนการรับดูแลจะดูแลอย่างไร รวมถึงพื้นที่ที่แรงงานต่างด้าวรวมตัวกันมากที่สุด จ.สมุทรสาคร นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า หน้าที่หลักของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะใช้วิธีค้นหาเชิงรุกจะมีที่ระบาดวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าไปตรวจ และกรมอนามัยเข้าไปดูเรื่องความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ไม่เป็นแหล่งรังโรค เป็นเรื่องที่สธ. คิดขึ้นมาทั้งระบบ ที่สำคัญประชาชนแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ต้องเป็นผู้สังเกตอาการของตัวเอง หากมีอาการเหล่านี้ให้รีบแจ้ง เพราะคนที่เฝ้าระวังดีที่สุดคือคนในพื้นที่

○ ย้ำต้องคุมมาตรการเข้ม

ต่อคำถามอีกว่าบางฝ่ายมองว่า ชีวิตวิถีใหม่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเรื่องการทำมาหากินที่ยากขึ้น หากดีขึ้นมีโอกาสจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ ตอบว่า เข้าใจว่าท่านอยากกลับไปใช้ชีวิตวิถีปกติ แต่ที่เราอยากกลับไปปกติไม่ได้ ออกมาให้เข้าใจเรื่องสถานการณ์เกิดโรคนี้ เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ เพิ่งเกิดมา 3-4 เดือน เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อคือคนที่อยู่ในวัยทำงานและไม่มีการ ถ้าเรากลับไปใช้ชีวิตปกติ เราจะมีโอกาสติดเชื้อจากคนเหล่านี้ได้มาก การแพร่ระบาดวันนี้แม้เราจะเจอหลักสิบ แต่ไม่ได้หมายความว่าเรารู้อยู่แล้ว แม้จะเจอเป็นศูนย์ก็ต้องดูว่าต้องสู้นานเท่าไร และต้องสู้นานทั้งโลกจึงจะมั่นใจได้ ครอบบ้านเราตัวเลขยังทะยานขึ้นเกือบทุกประเทศ เชื้อในอากาศเต็มไปหมด ถ้าใช้วิถีเดิมเรามีโอกาสจะ กลับมาระบาดใหม่ได้ ที่เราลงทุนไปในช่วงหลายเดือนแทบจะไม่ช่วยอะไรจะสู้นานที่

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๒)

○ ย้ำการ์ดห้ามตกเด็ดขาด

โฆษก ศบค. กล่าวอีกว่า เวลาจะกลับไปสู่ภาวะปกติ ต้องใช้เวลาพอสมควร การจะกลับมาได้คือ 1.ต้องมีวัคซีนให้หาย ไม่ใช่แค่ระดับยับยั้งหรือต้าน หรือไม่ให้โรคกำเริบซึ่งไม่เพียงพอ 2.มีวัคซีน ที่มีวัคซีนการแพร่ระบาดของโรคจะจบลงตรงนั้น เท่าที่ได้รับทราบข้อมูลล่าสุดคือต้นปีหน้า เราต้องใช้เวลาระหว่างนี้ในการควบคุมโรคให้ได้ ปรับพฤติกรรมให้ได้ ช่วงแรกหลายประเทศไม่ยอมปรับตัว พอดัชนีขึ้นเป็นหลักหมื่นหลักแสน ออกมาตรการคล้ายกับเรา แต่เราออกก่อนเราเลยมีตัวเลขไม่สูงเท่าเขา ถ้าออกช้ากว่าไม่ต่างกัน ดังนั้นถ้าเราเลิกเร็วจะกลับไปเหมือนต่างประเทศ การตกเมื่อไหร่สิ่งลงทุนไปเป็นศูนย์ทันที

○ เชื่อกันเริ่มปรับตัวได้

นพ.ทวีศิลป์ เปิดเผยว่า วันเดียวกันนี้

ถือว่าครบรอบ 1 เดือนของการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เชื่อว่าสิ่งที่ออกมาได้รับความร่วมมือจากประชาชน ชุดข้อมูลทำให้เข้าใจสถานการณ์ เราเผชิญสถานการณ์ร่วมกัน ไม่ใช่แค่รัฐ บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรับผิดชอบ เราทุกคนต้องร่วมมือซึ่งพิสูจน์มาแล้วในรอบ 1 เดือน เราทุกคนต้องประคองสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การ์ดต้องไม่ตกเราปรับตัวเข้าสู่สภาวะการคิดเชื่อได้อย่างดี ขอให้ทุกคนใช้เวลาตอนนี้ปรับตัวไปเรื่อย ๆ ความสามารถของมนุษย์ทำให้เราอยู่ของเผ่าพันธุ์ได้หลายล้านปี สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤติและท้าทาย แต่เราจะปรับตัวได้ตลอด และก้าวผ่านวิกฤติไปได้ด้วยกัน

○ “สร.” เชื่อไวรัสอยู่นาน 2 ปี

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สร. เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร เพื่อสนับสนุนการแพร่ระบาด ที่มูลนิธิรวมกตัญญู ด.บงพล จ.สมุทรปราการ โดยนายอนุทิน กล่าวว่า เครือข่ายมูลนิธิเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ ที่ช่วยเหลือประชาชนทั้งรับส่งผู้ป่วยและเสียชีวิต ทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ดังนั้นจึงให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษเพื่อตอบโต้โควิด จำนวน 63 ทีมทั่วประเทศ รวมทั้งจัดอุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติหน้าที่ วันนี้แม้แนวโน้มผู้ป่วยลดลง แต่หลายประเทศยังมีปัญหา เชื่อว่าไทยจะอยู่กับสถานการณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

○ ต้องค่อยผ่อนปรน

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สร.) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ระบุว่า แม้วันที่ผู้ป่วยลดลงจะทำให้คนไทยประมาณ 1 ล้านคนต้องเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากทุกคนครั้งที่ออกจากบ้าน เพราะขณะนี้ร้อยละ 4 ที่ไม่สวมหน้ากาก ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น เราต้องขอความร่วมมือทุกคน ต่อคำถามว่าไทยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อหลักสิบเหมือนกับตอนที่ยังไม่ล็อกดาวน์ มีความแตกต่างตรงไหนจะคล้ายล็อกดาวน์ นพ.โสภณ ตอบว่า แม้ตัวเลขเหมือนเมื่อก่อน แต่รายละเอียดมีความแตกต่างกันมาก เมื่อก่อนผู้ป่วยมาจากการติดเชื้อนอกประเทศ แต่ตอนนี้เราติดเชื้อในประเทศ ดังนั้นการผ่อนปรนมาตรการการค่อยเป็นค่อยไป

○ 10 มาตรการคุมต่างด้าว

ด้านนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงแนวทางการป้องกันแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ว่า กระทรวงแรงงานได้ออกมาตรการ ดังนี้ 1.การชะลอการอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 2.การผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าว สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 3.การป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยร่วมกับสภากาชาดไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการป้องกันนำร่องในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในไทย ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 วิธีการดำเนินการประกอบด้วย จัดทำเอกสารเผยแพร่เป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถสื่อสารเข้าใจง่าย การมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ถุงยังชีพ รวมทั้งกระบวนการการเข้ารับการรักษาพยาบาล กรณีมีประวัติการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนขั้นตอนการคัดกรองการกักตัวเอง 14 วัน ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า 4.สำรวจตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการให้สามารถทำงานได้โดยไม่มีอาการติดเชื้อไวรัส ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด 5.แจ้งมาตรการ

เตลิวีส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

ให้มายังในสถานประกอบการ มีการคัดกรอง ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว และเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 6. ตรวจสอบคัดกรองและเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) 7. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ โรคในสถานประกอบการ โดยดำเนินการขอความร่วมมือสถานประกอบการทั่วประเทศประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ เพื่อให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ กรมควบคุมโรค 8. การให้บริการทางการแพทย์แก่ ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคโควิด การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 10. ลดหย่อนอัตราเงินสมทบและขยายกำหนดเวลา ขึ้นแบบอัตราเงินสมทบรายจ่ายและผู้ประกันตน ทั้งหนักมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่สายด่วน 1508 กด 2 ซึ่งมีล่ามแปล 3 ภาษาเพื่อช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวด้วย

๒๐๗ คนไทยกลับแล้ว

ขณะที่เพชฌัญชิตสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับหน่วยงานที่ประเทศไทยในออสเตรเลีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและออสเตรเลีย ได้จัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษที่ 476 โดยสายการบินไทย นำคนไทยในออสเตรเลีย จำนวน 207 คน เดินทางออกจากนครซิดนีย์เมื่อวันที่ 26 เม.ย. เวลา 10.00 น. และมีกำหนดถึงกรุงเทพฯ เวลาประมาณ 16.00 น. ในวันเดียวกัน ผู้โดยสารที่เดินทางกลับประเทศไทย กับเที่ยวบินพิเศษนี้เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน อาทิ ผู้ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ และผู้ที่ถือวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว หรือวีซ่าชั่วคราวประเภทอื่น ๆ ที่หมดอายุแล้วหรือใกล้หมดอายุ และไม่สามารถต่ออายุได้อีก

๑ กักตัวทันที 14 วัน

สำหรับคนไทยในออสเตรเลียที่ยังประสงค์จะกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทยฯ จะดำเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและออสเตรเลีย เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 0411 424 303 หรือ LineID : ThaiConsulateSydney ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคนไทย 207 ชีวิตเมื่อเดินทางมาถึงแล้ว ทุกคนต้องเข้าจุดตรวจคัดกรองวัดไข้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาคนทั้งหมด ไปกักตัวยังสถานที่รัฐจัดหาไว้เป็นเวลา 14 วัน

๑ กท.รอรับ 1,071 คนไทย

ทางด้าน พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม (กท.) กล่าวว่า ช่วงวันที่ 25-30 เม.ย.จะมีคนไทยเดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1,071 ราย แบ่งเป็น ออสเตรเลีย 207 ราย ญี่ปุ่น 35 ราย เนเธอร์แลนด์ 25 ราย สเปน 42 ราย อินเดีย 601 ราย นิวซีแลนด์ 168 ราย ในจำนวนนี้มีเด็กกว่า 50 ราย ทั้งหมดจะผ่านกระบวนการคัดกรอง และกักตัวในสถานกักตัวไว้ พร้อมทั้งขอให้กองทัพเรือประสานพันธ์ให้สามารถรับการป้องกันกับภาคประมง

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ร.อ.ณัฐพร นาคพาณิชย์ เดินทางเยี่ยมสถานที่กักตัว ที่โรงแรมรามาดาเจ้าพระยาปาร์คกรุงเทพฯ ถนนรัชดา พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่และเจ้าของสถานที่ ที่ช่วยเหลือดูแลคนกักตัว

๑ “สร.” แยม คลายลือลอก

ต่อมา นพ.สุกัญญา ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ ร.ว.สธ. เสนอมาตรการคลายลือลอกความหวังพื้นที่ต่อ สบค. หลังสถานการณ์มีแนวโน้มลดลง ว่า การคลายลือลอกความหวังนั้นจะดู

สถานการณ์ ทั้งภาพรวมระดับประเทศและระดับพื้นที่ เช่น พื้นที่ที่ไม่มีเคมียุโรปเลยมาตั้งแต่ต้น พื้นที่ที่ปลอดผู้ป่วยรายใหม่ 14 วัน 28 วัน เป็นต้น ถือว่าเป็นกลุ่มพื้นที่สีเขียว ส่วนพื้นที่สีเหลืองจะเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยบ้างที่ยังรู้แหล่งที่มาที่ไป และพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ที่มีคนใช้ต่อเนื่องเรื่อย ๆ หากพื้นที่ไปไม่ได้ เช่น กรุงเทพฯ หรือบางจังหวัดในภาคใต้ยังไม่ค่อยปลอดภัย

นพ.สุกัญญา กล่าวต่อว่า การคลายลือลอกไม่ได้มีเส้นแบ่งตายตัว จะตามความจำเป็นของกิจกรรม อะไรที่ไม่จำเป็นไม่ให้เกิด เช่น สนามกีฬา สนามมวย การที่มีคู่มือแบบนั่งเชียร์ อันนี้ไม่ได้ ถ้าเป็นกีฬาที่ต่างคนต่างเล่น เช่น กอล์ฟ ต่างคนต่างตีได้ แล้วดูว่ามีมาตรการที่จะสร้างความปลอดภัย ไม่ให้มีการแพร่ระบาดได้หรือไม่ เช่น แคนดี้ต้องสวมหน้ากาก มีที่ล้างมือ ลูกกอล์ฟเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน เป็นต้น หรือกิจกรรมประเภทจะได้รับอนุญาตให้เปิดก่อน ยกตัวอย่าง ร้านตัดผม ตัดร้านที่ทำไว้ก็ต้องมีระบบระบายอากาศ ต้องนัดหมายให้บริการ ไม่ควรนั่งรอ อุปกรณ์ต้องทำความสะอาด ผ้าคลุม ผ้าขนหนูต้องเปลี่ยนใหม่เมื่อต้องให้บริการลูกค้าคนต่อไป เป็นต้น อย่างไรก็ตามถ้าอนุญาตแล้วต้องใช้เวลาผู้ประกอบการต่าง ๆ ในการปรับตัวด้วย ทั้งหมดนี้สุดท้ายได้ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา ส่วนกลางจะใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หากยังต้องเพื่อจัดการบางเรื่องที่อยู่เหนือกฎหมาย ซึ่ง สบค.จะมีการประชุมกันในวันที่ 27 เม.ย. นี้คงมีความชัดเจนขึ้น

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมทั้งรอรับ 207 คนไทยที่กลับจากออสเตรเลีย โดยจะมีทั้งนักเรียน นักศึกษา กำนัน นักท่องเที่ยวที่ตกค้าง จากนั้นจะพาคนทั้งหมดไปกักตัวที่รัฐจัดสถานที่เตรียมไว้

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๒)

○ “หญิงน้อย” หัก สมช.

ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายการุณ โสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ในหมู่บ้านปิ่นเจริญ 4 เพื่อรับฟังปัญหา ผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากรัฐบาล รวมทั้งมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งให้กับ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 400 หลังคาเรือน โดยคุณหญิงสุดารัตน์ ระบุงถึงกรณีที่สภา ความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เตรียมเสนอขยาย เวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก ว่า ถือเป็นเรื่อง ที่รัฐบาลและประชาชนทั่วประเทศ ต้องช่วย กันคิดต้องยอมรับว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 จะอยู่ กันทั้งคนไทยและโลกไปอีกระยะหนึ่ง แต่จะ ทำอย่างไรให้รักษาสมดุล ระหว่างความสามารถ ในการควบคุมเชื้อ และมาตรการที่ออกโดย รัฐบาล ทั้งประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เคอร์ฟิว และปิดธุรกิจต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้จะมีผลพวงให้ สภาพเศรษฐกิจโลกว่า ขณะนี้กำลังต่อสู้กับภัย ที่เป็นเชื้อโรค ไม่ใช่ข้าศึกศัตรูที่ต้องเอา ยุทธวิธีไปสู้รบ ผู้ที่ต้องออกไปสู้รบคือเจ้า หน้าที่สาธารณสุข ดังนั้นจะต้อง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปหรือไม่ ไม่ใช่การฟังจาก สมช. หรือ หน่วยงานด้านความมั่นคง ขอให้นายกฯ ฟัง ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขแทน

○ แก่กลับไทยหนักตัว

ขณะที่สถานการณ์ต่างจังหวัด พ.อ.เอก พล เสงวนอก ผบ.ลค.48 นำกำลังเข้าพื้นที่ชุมชน บือเร็ง ริมแม่น้ำสุโขทัย-ลค จ.นราธิวาส หลังทราบเบาะแสมีแรงงานไทยในมาเลเซีย จะ หลบหนีเข้ามาช่องทางธรรมชาติเพื่อกลับไทย ขณะลาดตระเวนพบ 25 แรงงานไทยทั้งหญิง และชาย กำลังเดินข้ามแม่น้ำเข้ามา จึงเข้า

ควบคุมตัวคนทั้งหมด ก่อนนำไปตรวจคัดกรอง วัคซีน และพาไปกักตัวสถานที่รัฐจัดให้ 14 วัน

ที่ด่านพรมแดนป่าดงเบขาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา มีแรงงานไทยในมาเลเซียเดินทางกลับ มาอีก 100 คน จากนั้นทั้งหมดเข้าสู่ระบบคัด กรองวัคซีน และกักตัว 14 วันตามมาตรการ นอกจากนี้ยังคิดแปลงศูนย์กักตัวตรวจคนเข้า เมือง จ.สงขลา เป็น พ.นส.สาม เพื่อรักษาผู้ป่วย ที่พบติดเชื้อใหม่ล่าสุด 42 ราย

○ เงาะป่าขากไถฝนเข้าป่า

ส่วนที่ จ.สตูล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่ม เงาะป่าขากไถ ที่อาศัยในหมู่บ้านวังนงิน หมู่ 10 ต.แม่ศอก อ.สะงู ได้หอบครอบครัวหนีเข้าไปอยู่ใน ป่าเขตเทือกเขารรทศรอยต่อ 3 จังหวัด คือ สตูล-พัทลุง-ตรัง เนื่องจากกลัวนักท่องเที่ยว ที่ เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน จะนำเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแพร่ระบาด

สำหรับกรณีนายวิฑูรย์ หรือนายวิฑูรย์ ไชยธรรม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่ชุดตรวจคัดกรอง คลาดจับดี ถูกคนขับรถกระบะคันหนึ่งที่ห้ามไม่ให้เข้า ทำให้เจ้าตัวเกิดความเครียด ประกอบกับมีโรค ประจำตัวคือหัวใจโต เสยท์ทำให้หัวใจวายเสียชีวิต คาดว่านั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายศิริพัฒ พัทธกุล ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราชได้ไปร่วมรดน้ำศพพร้อม มอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งให้กับครอบครัว ของนายวิฑูรย์

ที่ จ.สุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าฯ เป็นตัวแทน พล.อ.ประยุทธ์ฯ นายกฯ และรมว.กลาโหม มอบเงิน 1 หมื่นบาทให้กับ ครอบครัวของนายบุญส่ง มะนาวหวาน อสม.ที่ ประสบอุบัติเหตุขณะนำนักท่องเที่ยวและเจดีย์มือ ไปแจกให้ชาวบ้าน

○ โพลยก “บิ๊กตู” แก้ปัญหาดี

ขณะที่นักข่าวยุโรปได้สำรวจความเห็นประชาชนเรื่องบิกเนมสำคัญ ชื่อเต็มโดนใจในรัฐบาล ที่แก้ไขโควิด-19 ได้ดี อันดับแรกคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ส่วนบิกเนม มหาวศรัญ์คนสำคัญ ชื่อเต็มโดนใจช่วยเหลือ ประชาชน อันดับแรกคือนายชินวัตร ใจรวานนท์ กลุ่มซีพี สำหรับบิกเนม รพ.ชื่อเต็มโดนใจดูแล รักษาผู้ติดเชื้อ อันดับแรกคือสถาบันบำราศนราดูร และไทยแก้ปัญหาคovid-19 ได้ดีพบว่าอันดับหนึ่ง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล อสม. เก่งและเสียสละ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ได้ให้คนใกล้ชิด ชิดน้าแอลกอฮอล์ล้างมือ 5 แล่นขวด ไปแจกจ่าย กับแฟนคลับในไทย โดยที่ขวดมีภาพคู่ของทั้งคู่ พร้อมข้อความว่า “คนแคร์ไกลห่วงใยประชาชน”

○ ทั่วโลกแย่งวัตถุดิบหนักาก

ด้านนายประโชชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรม การค้าภายใน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนายทุนจาก สหรัฐและในยุโรปเข้าไปเทคโนโลยีโอเวอร์ โรงงานผลิต หนักากอนามย์ในเอเชียแล้วหลายแห่ง เพื่อผลิต หนักากอนามย์ไปยังประเทศตัวเอง จนส่ง ผลกระทบต่อโรงงานผลิตหนักากภายในไทยเช่น กัน เพราะวัตถุดิบที่สำคัญอย่างแผ่นกันเชื้อโรค หรือเมลท์โบลน หายากและมีราคาสูงมากจากเดิม เฉลี่ย กก.ละ 80-100 บาท เป็น กก.ละ 1,700-2,000 บาท และอาจสูง กก.ละ 3,000 บาท แสดง ให้เห็นว่ามีความมากกว่าทองคำ อีกทั้งตอนนี้มี รายงานว่าต้นทุนการผลิต แผ่นกั้นเชื้อโรคมี ต้นทุน 2-2.50 บาท ต่อหนักาก 1 ชิ้น จึงไม่แปลก ที่รัฐบาลต้องซื้อจากโรงงานที่ราคา 4.28 บาทต่อ ชิ้น ขณะนี้โรงงานผลิตหนักากอนามย์ของไทย มี วัตถุดิบเหลือใช้ผลิตเฉลี่ยได้ถึงเดือน พ.ค.นี้ หลัง งานนี้คงต้องดูว่าผู้ประกอบการไทย จะแข่งกับคู่แข่งสำคัญอย่างกลุ่มทุนสหรัฐและยุโรป หาซื้อ วัตถุดิบทั้งจากจีน เกาหลีใต้ อินเดีย อินโดนีเซีย และตุรกี ได้มากแค่ไหน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ทั่วโลกตาย 2 แสน
ติดเชื้อ 2.9 ล้านราย สมองเว่ยโควิด
สหรัฐวันเดียว 2.5 พันศพ
สิงคโปร์เร่งหยุดเตียงคนไข้
หลังแรงงานต่างด้าวป่วยพุ่ง
รัสเซียวันติดเชื้อ 6,300 คน

ยอดตายโควิดทั่วโลกทะลุ 2 แสนศพ-ติดเชื้อ 2.9 ล้านราย สหรัฐฯ ด้บสยงวันเดียว 2.5 พันศพ ด้าน “สิงคโปร์” เร่งสร้างที่วางเตียงคนไข้ ขณะที่ยอดผู้ป่วยโควิด-19 พุ่งสูงขึ้น ส่วนใหญ่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ของแรงงานต่างชาติ-ค่าแรงต่ำ ขณะที่ “อังกฤษ” พบผู้ป่วยเสียชีวิตกว่า 2 หมื่นคน

ความสูญเสียที่เป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อเย็นวันที่ 26 เมษายน ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลก

ต่อ : ตาย 2 แสน - หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ตาย2แสน

ทำสถิติใหม่อีกครั้งหลังเพิ่มขึ้นทะลุ 2 แสนคน มาอยู่ที่ 203,603 ราย ขณะที่มีการยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อที่ 2,932,324 คน

ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 54,265 ราย ตามด้วยอิตาลี 26,384 สเปน 22,902 ฝรั่งเศส 22,614 และอังกฤษ 20,319

ส่วนยอดผู้ติดเชื้อ สหรัฐยังเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 960,896 สเปน 223,759 อิตาลี 195,351 ฝรั่งเศส 161,488 เยอรมนี 156,513 อังกฤษ 148,377 ส่วนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจนหายแล้วอยู่ที่ 839,092 คน

สหรัฐวันเดียวดับ2,494ราย

ก่อนหน้านี้สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า เมื่อช่วงคืนวันที่ 25 เมษายน มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ เผยว่าในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นถึง 2,494 ราย

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมามีประชาชนชิบติโดนัลด์ ทรัมป์ ทวิตข้อความระบุว่า การแถลงประจำวันเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของตน “ไม่คุ้มค่ากับการเสียเวลาและความพยายาม” เพราะสื่อไม่ถามอะไรนอกเหนือจากคำถามที่เป็นปฏิปักษ์ แล้วปฏิเสธที่จะรายงานข่าวตามความเป็นจริง หรือตรงกับข้อเท็จจริง

การทวิตข้อความดังกล่าว มีขึ้น 2 วัน หลังการแถลงที่ประชาชนชิบติ สหรัฐเสนอให้ศึกษาหาวิธีสองขั้ว หรือ แสงแดดแรงๆ เข้าไปในร่างกายผู้ป่วย และให้หาทางนำยาฆ่าเชื้อ ฉีดเข้าไปในร่างกาย จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ต่อต้านกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก ในขณะที่ทำเนียบขาวอ้างว่า คำพูดของทรัมป์ถูกตีความผิดๆ ส่วนทรัมป์เอง

อ้างว่า ตนแค่ถามเป็นเชิงประชดเพื่อดูว่าผู้สื่อข่าวจะรายงานเรื่องนี้อย่างไรเท่านั้น

ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวของซีเอ็นเอ็นและสื่อท้องถิ่นอเมริกันอีกบางราย เปิดเผยว่าทีมงานของทรัมป์พยายามผลักดันให้ผู้นำสหรัฐ ลดหรือเลิกการแถลงประจำวันนานถึงวันละ 2 ชั่วโมงเศษลง

อังกฤษพบเชื้อสายพันธุ์ใหม่

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ว่ากระทรวงสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรออกแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์เป็นการรายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รายวัน ว่า มีการยืนยันผู้เสียชีวิตในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอีก 813 คน เพิ่มสถิติสะสมของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างน้อย 20,319 คน

สหราชอาณาจักรจึงกลายเป็นประเทศที่ 5 ของโลก ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มากกว่า 20,000 คน ต่อจากอิตาลี สเปน สหรัฐ และฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้เสียชีวิต “ที่แท้จริง” จากไวรัสโควิด-19 ในสหราชอาณาจักร “อาจสูงกว่านี้มาก” เนื่องจากสถิติที่เปิดเผยโดยรัฐบาลเป็นการรวบรวมข้อมูลจากในโรงพยาบาลเสียเป็นส่วนใหญ่

ขณะเดียวกัน การที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศเป้าหมายเก็บตัวอย่างและตรวจคัดกรองโรคให้ได้อย่างน้อย 100,000 ตัวอย่าง ภายในสิ้นเดือนนี้ กลายเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลเสียเอง จากการที่กระทรวงสาธารณสุขเผยสถิติการตรวจคัดกรองได้เพียง 28,760 ตัวอย่างเท่านั้น จนถึงเมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศ

และกองทัพบกได้ปรับลดพื้นที่เพื่อเร่ง

เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากประชาชนให้ ได้จำนวนถึงเป้าหมาย

อนามัยโลกย้ำไม่มีภูมิคุ้มกัน

สำนักงานองค์การอนามัยโลก ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ทวิตเมื่อวานนี้ว่า ไม่มีหลักฐานใดๆ ยืนยันว่าผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 จะมีแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันทำให้ไม่กลับมาเป็นอีก เดือนการออกใบรับรองให้ผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 ว่าจะไม่เป็นผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและกลับไปทำงานได้นั้น เป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง องค์การอนามัยโลกยังย้ำอีกว่า ผู้ที่เชื่อว่าตนเองมีภูมิคุ้มกันโควิด-19 อาจไม่ยอมปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์ และจะทำให้กลายเป็นพาหะแพร่เชื้อโควิด-19 โดยไม่รู้ตัว อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกจะเร่งวิจัยในประเด็นนี้เพิ่มเติมต่อไป

สิงคโปร์เร่งสร้างเตียงคนไข้

ด้าน สิงคโปร์เร่งสร้างที่วางเตียงคนไข้ ขณะที่ยอดผู้ป่วยโควิด-19 พุ่งสูงขึ้น ส่วนใหญ่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ของแรงงานต่างชาติค่าแรงต่ำ

สถานที่ที่ใช้เป็นโรงพยาบาลชั่วคราวแห่งหนึ่งคือ ศูนย์นิรโทษกรรมทางวีซ่า ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานสิงคโปร์แอร์โชว์ งานที่มีการรวมตัวของผู้เกี่ยวข้องในแวดวงอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สถานที่แห่งนี้สามารถรับผู้ป่วยที่กำลังพักฟื้นและผู้ที่มีอาการป่วยไม่รุนแรงได้มากกว่า 4,000 เตียง เจ้าหน้าที่กล่าวว่า กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงสถานที่แห่งนี้ให้เป็นโรงพยาบาลชั่วคราวใช้เวลา 6 วัน คนไข้กลุ่มแรก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจากบังกลาเทศและอินเดีย เข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้เมื่อวานนี้ โดยสถานที่เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ที่กันเป็นห้องย่อยๆ ที่คนไข้นอนได้ 8-10 คน มีเตียงโลหะคู่ลิ้นชักพลาสติกและพัดลม สิงคโปร์รับผู้ป่วยโควิด-19 แล้วมากกว่า 12,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากแห่งหนึ่งในเอเชีย เนื่องจากเกิดเชื้อ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ไวรัสระบาดในหอพักของแรงงานต่างชาติ
ที่เป็นคนจากเอเชียได้มากกว่า
300,000 คน ที่อาศัยอยู่กันอย่างหนา
แน่นในหอพัก แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะสูง
แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ใน
สิงคโปร์อยู่ที่ 12 รายเท่านั้น

รัสเซียวันเดียวติดเชื้อ 6,300 ราย

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงาน
เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมามี
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ
รัสเซียในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ยัง
คงมีจำนวนมากถึง 6,361 ราย ส่งผล
ให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศพุ่ง
ทะลุ 80,000 รายไปแล้ว ขณะที่ยอด
ผู้เสียชีวิตในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มี
จำนวน 66 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิต
สะสมเพิ่มขึ้นเป็น 747 ราย รัสเซีย
เกิดการแพร่ระบาดรุนแรง 355 จุด
ทั่วประเทศ ยอดผู้ติดเชื้อแบบไร้อาการ
ที่มีจำนวนมากคิดเป็นสัดส่วนถึง 52
เปอร์เซ็นต์นั้น เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมาก
ที่สุด ล่าสุด รัฐบาลค้นพบคนกลุ่มนี้
มากขึ้นหลังเพิ่มการตรวจเชื้อโควิด-19 เป็น
จำนวนมาก โดยปัจจุบันรัฐบาลทำการ
ตรวจเชื้อโควิด-19 ไปแล้วมากกว่า
2.7 ล้านตัวอย่าง ขณะที่ประชาชนอีก
168,000 คน ที่ต้องเฝ้าระวังเชื้อ โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัสเซียระบุโดย
เปรียบเทียบกับการแพร่ระบาดที่เคย
เกิดขึ้นคาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดจะ
ยุติลงได้ก็ในกรณีที่ประชากรราว 60
เปอร์เซ็นต์ มีภูมิคุ้มกันโคโรนาไวรัสชนิด
ดังกล่าว หลังจากติดเชื้อหรือได้รับวัคซีน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ศบค.เตือนปชช.ปรับตัว สกัดโควิดลาม คาดได้วัคซีนรักษาต้นปี'64

รับปลดล็อกหวั่นเชื้อฟุ้ง
กักตัว42ต่างดาวติดไวรัส
รบ.ดูแลด้วยมนุษยธรรม
พบป่วยใหม่15-ไม่มีตาย

โฆษก ศบค.แถลงไทยติดเชื้อโควิด-19 อีก 15 ราย ไร้ตาย เสียชีวิตยังอยู่ที่ 51 คน ป่วยสะสม 2,922 หายป่วยแล้ว 2,594 ราย เผยข่าวดีผู้ป่วยรักษาตัว ในรพ.เหลือแค่ 277 ต่ำกว่า 300 ราย วันแรก สธ.ดู บทเรียนสิงคโปร์ระบอบสองสัปดาห์จากแรงงานต่างด้าว ยกระดับตรวจคัดกรองเข้มต่างดาว และกักตัวจาก ตปท.ค้นหาคนป่วยที่มีอาการและไม่แสดงอาการ ยับยั้งแพร่เชื้อ ฟุ้งเป้าลุย จ.สมุทรสาคร วอนปชช. เกรงคร้ามมาตรการวันระยะ ใส่แมส ล้างมือ ต่อเนื่อง ซื่ออกนานถึงจะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ อย่างช้าต้นปีหน้า จนกว่าจะได้วัคซีน ➡ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มันคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

โควิด-19

ระหว่างต้องคุมระบาดให้อยู่ ผลสำรวจ กรมควบคุมโรค พบคนไทย 4% ไม่สวมหน้ากากเมื่อป่วยทางเดินหายใจ หวัน

แพร่และรับเชื้อ หมอห่วงประชาชน ชะล่าใจ เตือนถ้า Re Lock หลัง Un Lock เครียดกว่ารอบแรกแน่

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงภาพรวมการระบาดล่าสุด

พบผู้ป่วยใหม่ 15 รายสะสม 2,922

โดยระบุว่า สถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 15 ราย แบ่งเป็นผู้มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 4 ราย ไปในสถานที่ชุมชน แออดิตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวใน กทม. 3 ราย อาชีพเสี่ยงใน นครปฐม 1 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน จ.ยะลา 2 ราย เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ 5 ราย ในจำนวนนี้กลับมาจากสหรัฐอเมริกา 4 ราย และเนเธอร์แลนด์ 1 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 2,922 ราย หายป่วยสะสม 2,594 ราย

ยอดรักษาตัวต่ำกว่า 300 วันแรก

นพ.ทวีศิลป์ยังระบุว่า ถือเป็นวันแรกที่ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรักษาตัวต่ำกว่า 300 ราย เหลือเพียง 277 ราย โดยไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่มเติม ทำให้รายงานยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 51 ราย อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขสรุปรายสัปดาห์จะค่อยๆ ลดลงตามลำดับ เป็นเลขสองหลัก จนเป็นที่น่าพอใจ แต่เราจะพยายามค้นหาเชิงรุกให้เจอในพื้นที่ที่มีการระบาดก่อนหน้านั้น

อีก 42 ต่างตัวดูแลหลักมนุษยธรรม ทั้งนี้ ขอแก้ไขข้อมูลสถานที่พบผู้ป่วยซึ่งเป็นคนต่างตัวซึ่งแถลงไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน ว่า สถานที่ที่พบคือ ศูนย์กักคนเข้าเมืองที่ อ.สะเตา จ.สงขลา ศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ที่กัก

คนต่างตัวที่เข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ได้มีอาการหนัก ดังนั้น ศูนย์กักคนเข้าเมืองด่านสะเตา ไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่ม กลุ่มระบาดวิทยาที่เข้าไปสอบสวนโรคดูแลผู้ป่วยทั้ง 42 คนที่เป็นคนต่างตัวอย่างดี แม้เป็นกลุ่มที่ทำผิดกฎหมายคนเข้าเมือง แต่ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนดูแลคนเหล่านี้เป็นอย่างดี และอาการป่วยไม่มีการแสดงอาการ ส่วนใหญ่อาการยังคงที่ หากมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง ขณะที่กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อมาก่อน

ย้ายบทเรียนสิงคโปร์จับตาต่างตัว

นพ.ทวีศิลป์ยังกล่าวถึงสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกว่ามีผู้ติดเชื้อ 2,932,324 เสียชีวิต 203,603 ราย ถือว่ายังไม่น่าไว้วางใจ การบินหรือการติดต่อระหว่างประเทศปิดเกือบหมดทั่วโลก มีผู้เดือดร้อนเพราะไวรัสตัวนี้ทั่วโลก อย่างรอบบ้านเรา สิงคโปร์ที่มีประสบการณ์คล้ายเราที่สถานการณ์เคยดีมาก่อน แต่มีการติดเชื้อจากกลุ่มแรงงานต่างตัว และเขาพื้นที่เล็กทำให้การกระจายตัวเร็วขึ้น ซึ่งเราได้บทเรียนครั้งนี้มา จึงเกิดการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างตัว ส่วนคนไทยที่จะเดินทางกลับจากต่างประเทศวันที่ 26 เมษายน มาจากออสเตรเลีย 207 คน วันที่ 27 เมษายน มาจาก ญี่ปุ่น 35 คน นิวซีแลนด์ 168 คน และเนเธอร์แลนด์ 25 คน เป็นการต่อเครื่องบินของของไทยที่อยู่ในยุโรป

สแกนแรงงานสมุทรสาครเข้ม

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังพบแรงงานต่างตัวในศูนย์กักคนเข้าเมืองที่ อ.สะเตา คิดเชื่อจำนวนมาก รัฐบาลจะดูแลอย่างไร รวมถึงพื้นที่ที่แรงงานต่างตัวรวมตัวกันมากที่สุด สมุทรสาคร นพ.ทวีศิลป์

กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะใช้วิธีค้นหาเชิงรุก โดยทีมระบาดวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าไปตรวจ และกรมอนามัยเข้าไปดูเรื่องความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ไม่เป็นแหล่งรังโรค เป็นเรื่องที่ สธ.คิดขึ้นมาทั้งระบบ แต่ที่สำคัญประชาชน แรงงานต่างตัว และผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ ต้องเป็นผู้สังเกตอาการของตัวเอง หากมีอาการเหล่านี้ให้รีบแจ้ง เพราะคนที่เฝ้าระวังดีที่สุดคือ คนในพื้นที่

สบค.ย้ำยังอีกนานใช้ชีวิตปกติ

โฆษก สบค.ยังกล่าวถึงการใช้ชีวิต การปรับพฤติกรรมในสถานการณ์ที่ไวรัสโควิด-19 ระบาด และยังหาวัคซีนรักษาไม่ได้ว่า เข้าใจว่าอยากกลับไปใช้ชีวิตชีวิตปกติ แต่ที่เราขยับกลับไปปกติไม่ได้ ก็เป็นเรื่องสภาวะการเกิดโรคนี้ เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ เพิ่งเกิดมา 3-4 เดือน เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อคือ คนที่อยู่ในวัยทำงานและไม่มีอาการ เราไม่รู้ว่าใครติดเชื้อบ้าง ถ้าเรากลับไปใช้ชีวิตปกติเราจะมีโอกาสติดเชื้อจากคนเหล่านี้ได้มาก การแพร่ระบาดวันนี้แม้เราจะเจอหลักสิบ แต่ไม่ได้หมายความว่าเรารู้ได้แล้ว แม้จะเจอเป็นศูนย์ก็ต้องดูว่าต้องศูนย์นานเท่าไร และต้องศูนย์ทั้งโลกจึงจะมั่นใจได้ รอบบ้านเราตัวเลขยังทะยานขึ้นเกือบทุกประเทศ เชื้อในอากาศเต็มไปหมด ถ้าใช้วิถีเดิมเรามีโอกาสจะกลับมาระบาดใหม่ได้ ที่เราลงทุนไปในช่วงหลายเดือนก็แทบจะไม่ช่วยอะไร จะศูนย์ทันทีทันใด

คุมระบาดต่อ-ลุ้นวัคซีนปีหน้า

“เวลาจะกลับไปสู่ภาวะปกติ ต้องใช้เวลานานพอสมควร การจะกลับมาได้คือ 1.ต้องมีวัคซีนให้หาย ไม่ใช่แค่รับยับยั้ง หรือต้าน หรือไม่ให้โรคกำเริบ ซึ่งไม่เพียงพอ และ 2.มีวัคซีนซึ่งถ้ามีวัคซีนการแพร่ระบาดของโรคจะจบลงตรงนั้น เท่าที่ได้รับทราบข้อมูล

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ล่าสุดคือ ต้นปีหน้า เราจึงต้องใช้เวลาระหว่างนี้ในการควบคุมโรคให้ได้ ปรับพฤติกรรมให้ได้ ช่วงแรกหลายประเทศก็ไม่ยอมปรับตัว แต่พอตัวเลขขึ้นเป็นหลักหมื่นหลักแสนก็ออกมาตราการคล้ายกับเรา แต่เราก่อนเราเลยมีตัวเลขไม่สูงเท่าเขา ถ้าออกช้าคงไม่ต่างกัน ดังนั้น ถ้าเรายกเลิกเร็วก็จะกลับไปเหมือนต่างประเทศ การคัดกเมื่อไหร่สิ่งที่ลงทุนไปเป็นศูนย์ทันที” โฆษก สบค.ระบุ

ครบ 1 เดือนใช้พรก.-การ์ดห้ามตก
และว่า วันที่ 26 เมษายน ถือว่าครบรอบ 1 เดือน ของการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เชื่อว่าสิ่งที่ออกมาได้รับความร่วมมือจากประชาชน ชุดข้อมูลทำให้เข้าใจสถานการณ์ เราเผชิญสถานการณ์ร่วมกัน ไม่ใช่แค่รัฐ บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องรับผิดชอบ แต่เราทุกคนต้องร่วมมือ ซึ่งพิสูจน์มาแล้วในรอบ 1 เดือน เราทุกคนต้องประคองสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การ์ดต้องไม่ตก เราปรับตัวเข้าสู่ภาวะการติดเชื่อได้อย่างดี จึงขอให้ทุกคนใช้เวลาตอนนี้ปรับตัวไปเรื่อยๆ ความสามารถของมนุษย์ทำให้เราคงอยู่ของเผ่าพันธุ์ได้หลายล้านปี สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤติและหายนะ แต่เราจะปรับตัวได้ตลอดและก้าวผ่านวิกฤติไปได้ด้วยกัน

สธ.เผยรักษาหายกลับบ้าน 2,594
วันเดียวกัน ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคแถลงว่า ภาพรวมวันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 47 ราย กลับบ้านสะสม 2,594 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.77 ของผู้ป่วยทั้งหมด ยังรักษาใน

โรงพยาบาล 277 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.4 ของผู้ป่วยทั้งหมด เสียชีวิต 51 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 15 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,922 ราย

ห่างปชช. 4% ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ป่วยที่ลดลงต่อเนื่อง ทำให้ขณะนี้อยู่ในช่วงที่ประชาชนเริ่มผ่อนคลายและเริ่มเดินทางพบปะกันมากขึ้น ดังนั้น สิ่งสำคัญ คือ ต้องเข้มงวดมาตรการป้องกันโรค รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ไม่สัมผัสจมูก ปาก หรือขี้ตา แดงจากที่กรมควบคุมโรคสำรวจพฤติกรรม การสวมหน้ากากของประชาชนช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อเนื่อง 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 5 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า เมื่อมีอากาศชื้น และหัด เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก ประชาชนจะสวมหน้ากากป้องกันการแพร่เชื้อถึงร้อยละ 83 และสวมหน้ากากอนามัยป้องกันไม่ได้รับเชื้ออีกร้อยละ 12 แต่มีร้อยละ 4 ที่ตอบว่าไม่สวมหน้ากาก ซึ่งเป็นพฤติกรรมน่าเป็นห่วงที่จะแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ ดังนั้น จึงต้องขอกระตุ้นเตือนสังคมเมื่อคนกลับมาทำงาน พบปะกันมากขึ้น การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็นเรื่องที่จำเป็น ต้องทำอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นปราการด่านสุดท้ายในการป้องกันเชื้อออกจากตัวผู้ป่วย รวมทั้งป้องกันการรับเชื้อจากผู้อื่น” นพ.โสภณกล่าว

เดือนชะล่าใจล็อกดาว์นรอบ 2 หนักแน่
และว่า สำหรับการออกปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเชิงรุก โดยตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของสถานพยาบาลเอกชนนั้น ขอความร่วมมือให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เนื่องจากการทำงานไม่ได้สิ้นสุดที่การตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเท่านั้น เป้าหมายสำคัญของการคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อ เพื่อ

ป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อและควบคุมพื้นที่ดังกล่าวให้ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของคนในประเทศ

ด้านพ.บัญชา กัญญา รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ในประเทศไทยหลังครบรอบการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินครบรอบ 1 เดือน ขณะนี้มาถึงทางสองแพร่ง ว่าเราจะ Re Lock หรือ Un Lock ซึ่งพฤติกรรมของประชาชนระยะหลังในการปฏิบัติตามมาตรการหลักสุขอนามัยเริ่มแผ่วลง ทั้งในเรื่องสวมหน้ากากอนามัย การเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคล ซึ่งในสถานการณ์นี้ขอให้ประชาชนตระหนักว่า “We Are What We Do เราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณ” ซึ่งหากประชาชนคนไทยประมาณหลังทำการ Un Lock แล้วจะทำให้ประเทศต้องกลับมา Re Lock ใหม่อีกครั้ง รับรองได้ว่าคราวนี้จะเครียดกว่าล็อกดาว์นประเทศรอบแรกแน่นอน

อนุทินขงมาตรการกึ่งล็อกดาว์นสบล.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดทำข้อเสนอการจัดการปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : การเปลี่ยนผ่านจากมาตรการ “กึ่งล็อกดาว์น” เข้าสู่มาตรการ “สร้างเสถียรภาพ” เพื่อเสนอต่อ สบค. รายละเอียดข้อเสนอดังกล่าว โดยสรุปว่า “สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น จังหวัดต่างๆ มีสถานการณ์และบริบทแตกต่างกัน จากข้อมูลวันที่ 14 เมษายน มี 32 จังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา 38 จังหวัด มีผู้ป่วยประปรายในระยะสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และ 7 จังหวัด มีผู้ป่วยในพื้นที่ต่อเนื่อง”

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

8 “มาตรการที่ไทยใช้อยู่ปัจจุบัน
ย มีส่วนสำคัญในการควบคุมการแพร่
ย ระบาดในประเทศไทย โดยเฉพาะใน
จังหวัดที่มีสถานการณ์รุนแรง อย่างไรก็ตาม
ก็ตาม การใช้มาตรการนี้ครอบคลุม
ย ทุกจังหวัดทั้งประเทศ มีต้นทุนสูง
ง ทางเศรษฐกิจและสังคม หากใช้นาน
น เกินจำเป็นจะส่งผลกระทบต่อ
ะ ประชากรที่มีรายได้น้อย มีหนี้สิน
ง ครว้เรื้อรัง สร้างความกดดันทางจิตใจ
า และอาจกระทบกับเสถียรภาพของ
ย ครอบครัวยุวมชน และสังคมโดยรวม
ร รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบประมาณสูงมาก
ในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและ
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ หลายประเทศ
ที่กำลังใช้มาตรการล็อกดาวน์ เริ่มหา
แนวทางควบคุมโรคที่ได้ผลระดับหนึ่ง
ที่จะรักษาระดับจำนวนผู้ป่วยไม่ให้มาก
เกินไป และขณะเดียวกันก็ผ่อนคลายน
มาตรการภาคบังคับเหล่านี้ลง ด้วย
ความเข้าใจว่าเรายังไม่สามารถกำจัด
โรคให้หมดไปได้ เรายังต้องประคับ
ประคองสถานการณ์ต่อไป จนกว่าจะมี
วัคซีนป้องกันโรคมาใช้อย่างเพียงพอ”

เสนอ 2 ทางเลือก-แผนทำงาน 8 ด้าน
ข้อเสนอดังกล่าว ยังประเมิน
2 ทางเลือก คือ 1.เพิ่มความเข้มข้น
และผ่อนคลายนโยบาย แต่ทางเลือก
นี้อาจไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับพื้นที่ทั้ง
ประเทศ แต่อาจนำมาใช้ในชุมชนเล็ก ๆ
ที่มีการติดเชื้อสูง 2. เริ่มกลับมาเปิด
สถานที่และกิจกรรมที่ได้ปิดไปแล้วอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน เป้าหมายที่จะควบคุม
โรคให้แพร่ระบาดระดับต่ำที่สุด เพื่อให้
ให้ผู้คนกลับไปทำงาน เร็วขึ้นหนึ่งสัปดาห์
สังคมน่าหยุดนิ่ง

สำหรับแผนดำเนินการมี 8 ด้าน
ดังนี้ 1.เพิ่มความเข้มข้นมาตรการ
สาธารณสุขและการแพทย์ ประกอบ
ด้วยการเพิ่มจำนวนห้องปฏิบัติการทาง
สาธารณสุขให้ทุกจังหวัด สามารถตรวจ
หาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เร็ว
ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในประชากรกลุ่ม

เสี่ยงบางกลุ่ม การแยกผู้ป่วย การรักษา
ติดตาม ผู้สัมผัสอย่างรวดเร็ว มีสถานที่
รองรับผู้สัมผัสและผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส
โคโรนา-19 เพียงพอ สะดวก ได้มาตรฐาน

ผ่อนปรนตามระดับความเสี่ยงเริ่มพล.
2. พิจารณาเริ่มผ่อนปรนมาตรการ
กึ่งล็อกดาวน์ตามระดับความเสี่ยง
แต่ละจังหวัด ควรเตรียมความพร้อม
และยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ
ที่สำคัญอื่นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ
อาจเริ่มผ่อนปรนมาตรการกึ่งล็อกดาวน์
ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ใน
จังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยไม่น้อยกว่าสอง
สัปดาห์และมีความพร้อม จังหวัดที่พบ
การแพร่ระบาดของโรควงจำกัด อาจ
พิจารณาเริ่มดำเนินการประมาณกลาง
เดือนพฤษภาคมหรือเมื่อสถานการณ์
ดีขึ้น ส่วนจังหวัดที่มีภาระโรคต่อเนื่อง
ต้องป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น
จนสถานการณ์แพร่ระบาดดีขึ้น ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดก่อนจึงเปิดสถานที่และ
กิจการตามลำดับขั้นต่อไป

3. การใช้กลไกของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรค
ติดต่อกรุงเทพมหานคร เป็นกลไกบริหาร
จัดการปัญหาในจังหวัด ทั้งกระบวนการ
ออกข้อกำหนด สั่งการและการประสาน
การทำงานระหว่างหน่วยงานและภาค
ส่วนต่างๆ โดยจังหวัดควรเพิ่มจำนวน
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคให้เพียงพอ
สอบสวนควบคุมโรคได้รวดเร็ว 4. คงระดับ
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ควรจัดให้มีทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ดำเนินการติดตามเฝ้าระวัง
ประเมินพยากรณ์สถานการณ์ ทีม
ยุทธศาสตร์จัดเตรียมความพร้อมรับมือ
สถานการณ์ และจัดทำแผนเผชิญเหตุ
ทีมสำรองเวชภัณฑ์ จัดเตรียมสำรอง
เวชภัณฑ์ ทรัพยากรและกำลังคนอย่าง
เหมาะสม

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

โควิด-19

เข้มงวดระยะห่าง-หมุนทำงานที่บ้าน

5.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร ชุมชน และสังคม มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม รู้วิธีปฏิบัติตัวทั้งในยามที่ยังไม่คิดเชื้อ และรู้วิธีปฏิบัติตัว หากคิดเชื้อ ดูแลครอบครัวให้ปลอดภัยได้ 6.การส่งเสริมให้อาสาสมัคร สาธารณสุข และชุมชนมีส่วนร่วมกับการป้องกันควบคุมโรคใกล้ชิด ด้วยการสนับสนุนให้อาสาสมัคร สาธารณสุขและผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการป้องกันควบคุมที่ได้ 7.เปิดสถานที่และกิจการตามระดับความเสี่ยง โดยจะจัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงของสถานที่และกิจการที่ได้ปิดไปแล้ว

8.คงมาตรการเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) ต่อไป เพื่อลดความแออัดของทำงาน และพื้นที่สาธารณะ โดยสนับสนุนให้ทำงานจากบ้าน (Work from Home) ให้มากที่สุด การเหลื่อมเวลาทำงาน การเพิ่มเที่ยวการเดินทางสาธารณะ งดจัดประชุม งดจัดชุมนุม งดงานสังสรรค์หรืองานอีเว้นท์ ขนาดใหญ่ที่จะก่อให้เกิดการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก ข้อเสนอดังกล่าวยังเสนอแนะว่าศูนย์โควิด-19 หรือศบค. และรัฐบาลให้นโยบายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกจังหวัด เพื่อเตรียมการและจัดทำแผนผ่อนคลาย มาตรการ บังคับปิดกิจการและสถานที่เสี่ยงอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยกระบวนการเตรียมจัดทำแผน ควรเป็นกระบวนการที่ภาครัฐ

ควรเปิดโอกาสให้ภาควิชาการ เอกชน ผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้แผนที่ปฏิบัติได้อย่างปลอดภัยไปใช้ต่อไป

กท.เตรียมรับคนไทยกลับ 1,071 ราย ขณะที่ พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิช โฆษกกระทรวงกลาโหม (กท.) เปิดเผยว่า ช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม และ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กท. และประชุมร่วมเหล่าทัพ ติดตามการบริหารจัดการมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine)

ทั้งนี้ จากการประชุมได้สรุปภาพรวมสถานการณ์สัปดาห์หน้า ระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน จะมีคนไทยกลับจากต่างประเทศ ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ 1,071 ราย จากออสเตรเลีย 207 คน ญี่ปุ่น 35 คน เนเธอร์แลนด์ 25 คน สเปน 42 คน อินเดีย 601 คน รวมทั้งนิวซีแลนด์ 168 คน มีเด็กมากกว่า 50 คน โดยทั้งหมดจะทยอยเดินทางเข้ามาผ่านกระบวนการคัดกรองและเข้าพักในสถานที่ที่กำหนด ตามมาตรการควบคุมโรคแห่งรัฐ พร้อมกันนี้ ทุกเหล่าทัพเรียกกำลังพลเหล่าแพทย์ ที่ปฏิบัติงานนอกสายงาน เข้ารับการอบรมฟื้นฟูทักษะการแพทย์ เพื่อเตรียมหมุนเวียนเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ทหาร ตามโรงพยาบาล ด่านชายแดนและสถานที่กักควบคุมโรคที่จัดขึ้นให้เพียงพอในการดูแลประชาชน

กำชับดูแลภาคประมงเร่งแจกหน้ากาก

โฆษกกระทรวงกลาโหม

กล่าวอีกว่า พล.อ.ชัยชาญขอให้ทุกเหล่าทัพประสานทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและเป็นที่ยอมรับร่วมกันในการดำเนินการอย่างเข้มข้นตามมาตรการคัดกรองทั้งจากด่านชายแดนและท่าอากาศยานนานาชาติ ต่อเนื่องถึงมาตรการดูแลกักควบคุมโรคของรัฐทุกสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นอย่างมีมาตรฐานต่อเนื่องกันไป พร้อมขอให้กองทัพเรือขยายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ มาตรการป้องกันโรคกับภาคประมงในพื้นที่ต่างๆ และช่วยสนับสนุนแจกหน้ากากผ้าที่ผลิตขึ้น กระจายไปยังแรงงานภาคประมงให้มีใช้โดยทั่วกัน

ต่อจากนั้น พล.อ.ณัฐมอบให้ พล.อ.อนันต์ สร้างสมวงษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม นำศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประสานผอ.เขตดินแดง และผกก.สน.บางซื่อ รวมทั้งผู้นำชุมชนและสมาคมกรีฑาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สสำรวจความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อนในชุมชนริมคลองบางซื่อ เขตดินแดง กทม. ร่วมจัดหาสิ่งของบรรจุดึงยังชีพและจัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายตามบ้านให้ประชาชน 630 คน 220 ครั้วเรือน บรรเทาความเดือดร้อนโดยทั่วกัน

ก.แรงงานคุมระบาคแรงงานต่างด้าว

เช่นเดียวกับ นายสุทธิสุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวว่า กระทรวงแรงงานออกมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ใน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

กลุ่มแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1.ชะลอการอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 2.ผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 3.ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยร่วมกับสภากาชาดไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีป้องกันนำร่องใน จ.สมุทรสาคร และขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 วิธีดำเนินการ ประกอบด้วย ทำเอกสารเผยแพร่เป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สื่อสารเข้าใจง่าย มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ถุงยังชีพ รวมทั้งกระบวนการเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลกรณีมีประวัติการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนขั้นตอนการคัดกรองการกักตัวเอง 14 วัน

กำชับศูนย์ PIPO คัดกรองลูกจ้างประมง
นายสุทธิกล่าวต่อว่า 4.สำรวจตรวจสอบ แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการให้ทำงานได้โดยไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด 5.แจ้งมาตรการให้นายจ้างคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 6.ตรวจสอบคัดกรองและเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) 7.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบการ โดยขอความร่วมมือสถานประกอบการทั่วประเทศให้ความรู้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน

ในสถานประกอบการ เพื่อให้ปฏิบัติตามตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค 8.ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นไวรัสโควิด-19 9.ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 10.ลดหย่อนอัตราเงินสมทบและขยายกำหนดเวลายื่นแบบอัตราเงินสมทบ นายจ้างและผู้ประกันตน

มท.สั่งผู้ว่าฯ จัดอาหารแจกคนเร่ร่อน
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบ อาทิ คนเร่ร่อน ไม่มีที่อยู่อาศัย และคนตกงานที่มาจากจังหวัดอื่นและไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ซึ่งไปรวมตัวกันอยู่ตามที่สาธารณะในพื้นที่ จึงสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประสานการดำเนินการกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อน ไม่มีที่อยู่อาศัยและคนตกงานที่มาจากจังหวัดอื่น โดยให้จัดอาหารให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต พร้อมดำเนินการตามมาตรการคัดกรองโรค และหากพบว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังให้ดำเนินการตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือคนตกงานกลับภูมิลำเนา โดยสำรวจข้อมูลและปัญหาความต้องการของคนเร่ร่อน นำไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

สธ.บุกตรวจต่างด้าว
ลุยสมุทรสาคร

สแกนเชิงรุกหาเชื้อโควิด
ขอนแก่นคิว2กม.รับข่าว
โคราชเปิดสวนสาธารณะ

มท.สั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศช่วยคน
เร่ร่อน-คนตกงานจากจังหวัดอื่น
'สงขลา'ต้องกักตัวเจ้าหน้าที่ ตม.
200 คน เร่งเช็กโรงแรมต่างด้าว
42 คน ติดเชื้อโควิด (อ่านต่อหน้า 7)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

ต่อจากหน้า 1

ตรวจต่างดาว

มท.สั่งทุกจว.ช่วยคนเร่ร่อน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน รายงานข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบ อาทิ คนเร่ร่อน ไม่มีที่อยู่อาศัย และคนตกงานที่มาจากจังหวัดอื่น และไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ซึ่งไปรวมตัวกันอยู่ตามที่พักสาธารณะต่างๆ ในพื้นที่นั้น นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประสานการดำเนินการกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ที่ทำการปกครองจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อน ไม่มีที่อยู่อาศัยและคนตกงานที่มาจากจังหวัดอื่น โดยให้จัดอาหารให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

"พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการคัดกรองโรค หากพบว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังให้ดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือคนตกงานกลับภูมิลำเนา โดยสำรวจข้อมูลและสำรวจปัญหาความต้องการของคนเร่ร่อน เพื่อนำไปสูการแก้ไขปัญหาต่อไป" รายงานระบุ

กักตัว'มท.สงขลา'200คน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดสงขลาว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงสอบสวนโรคต่อเนื่องกลุ่มแรงงานต่างดาว 42 คน ในศูนย์กักตัว ผู้ต้องกัก ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) สงขลา อ.สะเดา ที่ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อต้นพบว่าเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ ตม.สงขลา และตำรวจอรุณ 7 นาย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด่านสะเดา ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ ตม.สะเดาที่ติดเชื้อรายแรกนั้น มาจากการคุมตัวแรงงานต่างดาวรายหนึ่งส่งกลับประเทศหลังคดีสิ้นสุด และมาทราบภายหลังว่าแรงงานต่างดาวคนดังกล่าวนั้นติดเชื้อโควิด-19 โดยก่อนแรงงานต่างดาวคนนั้นจะถูกส่งกลับประเทศกลับจากตัวรวมกับแรงงานต่างดาวที่ติดเชื้อทั้งหมด 42 คน ซึ่งทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่วันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมาพุ่งขึ้น 53 ราย จากที่ก่อนหน้านี้ลดลงหลายวันติดต่อกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การติดเชื้อโควิด-19 ทั้งตำรวจ ตม.และแรงงานต่างดาวภายในศูนย์กักตัวของ ตม.สงขลา นั้น ทำให้ต้องกักตัวเจ้าหน้าที่ ตม.กว่า 200 นาย ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ต้องนำกำลังจากจังหวัดอื่นเข้ามาเสริม ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตว่าหากตำรวจ ตม.นำเชื้อโควิด-19

จากภายนอกมาติดแรงงานต่างดาวที่กักตัวอยู่นั้น จะต้องติดกันทั้งหมด เพราะเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดูแลเรื่องอาหารการกิน และเรื่องอื่นๆ แต่กรณีนี้เป็นการติดเชื้อเฉพาะห้องกักตัว 47 คน ที่อยู่อาศัยรวมกันเท่านั้น

เช็กโหมไลน์42ต่างดาวติดเชื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แรงงานต่างดาวที่ติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง 42 คนนั้นได้เจาะเลือด พร้อมเอชเรย์ปอดทั้งหมดแล้ว รอผลจาก รพ.สงขลานครินทร์ อากาศทั่วไปปกติ แข็งแรงดี ยังคงให้การดูแลรักษาใน รพ.สนาม ภายในศูนย์กักตัว ตม.สงขลา ส่วนต่างดาวอีก 5 คน ที่อยู่ในห้องกักเดียวกันที่ผลตรวจเชื้อเป็นลบนั้นได้แยกห้องกักพร้อมติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุข จ.สงขลา กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อต่างดาวยังอยู่ที่ 42 คน และทุกคนอาการยังปกติ แต่ต้องเฝ้าสังเกตการณ์ที่เหลือ 73 คน อย่างไรก็ตามจะติดเชื้อเพิ่มอีกหรือไม่ เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบ โหมไลน์ชาวต่างดาวทั้ง 42 คน อย่างละเอียดว่าถูกส่งมาจากไหน เพื่อหาความเสี่ยงที่อาจสัมผัสใกล้ชิด เพื่อนำมาตรวจและกักตัว

นายจรรวีวัฒน์ เกียรติกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า แม้ว่าจะมีพบชาวต่างชาติติดเชื้อพร้อมกันถึง 42 คน แต่ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย เพราะทุกคนอยู่ในที่จำกัดไม่ออกมาข้างนอก ภาพรวมของ จ.สงขลาไม่น่าจะติดผู้ป่วยสะสมทั่วไปไปยังมีอยู่ 44 คน ไม่ได้เพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มดาวทะเล 19 คน ก็ยังเป็นปกติกลับบ้านได้แล้ว และกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แม้แต่รายเดียว

ยันมีรับคนไทยจากมาเลย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเดินทางกลับของคนไทยในมาเลเซีย วันเดียวกันนี้ด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา มี 96 คน ต้องกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐใน อ.สะเดา 69 คน เป็นผู้ที่มีไข้ และมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องส่งตรวจสารคัดหลั่งที่ รพ.สะเดา 16 คน ทั้งนี้ ที่ผ่านมานั้นยังไม่พบกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากมาเลเซียติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด

วันเดียวกัน นายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าสงขลา เดินทางตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่กักตัวของรัฐโรงแรมสยามชน อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวสำหรับกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากมาเลเซีย มี 207 ห้อง เปิดให้กักตัวแล้วกว่า 80 ห้อง คาดว่าอีก 2 วัน โรงแรมแห่งนี้จะเต็ม เช่นเดียวกับโรงแรมอีก 2 แห่ง ใน อ.สะเดา คือโรงแรมสาธิตแกรนด์วิว และโรงแรมเอ็ม โฮเทล ซึ่งเต็มทั้งหมดแล้ว โดยนายชวภักดิ์ สุวรรณศิริ นายอำเภอสะเดา อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการเพื่อเปิดโรงแรมแห่งใหม่รองรับผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยรองผู้ว่า

ราชการจังหวัดสงขลา ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องสถานที่กักตัวแน่นอน

'ภูเกิด'พบป่วยรายใหม่4ราย

ที่ จ.ภูเก็ต คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม-25 เมษายน ภูเก็ต มีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 206 ราย (รายใหม่ 4 ราย) รักษาหายกลับบ้าน 161 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 45 ราย ในจำนวนนี้อาการรุนแรง 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 51 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ 4 ราย คือ 1.หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพค้าขายที่บ้านในพื้นที่บางเทา ต.เข้ทะเล อ.ถลาง เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 161 ผู้ป่วยรายนี้ตรวจหาเชื้อครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 เมษายน ให้ผลลบ ถูกกักตัวที่โรงแรมครบ 14 วันแล้ว หลังจากนั้นตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ผลพบเชื้อ ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 คน 2.ชายไทย อายุ 62 ปี คนดูแลมียอดแห่งหนึ่งในพื้นที่บางเทา เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 196 ผู้ป่วยรายนี้พบจากการค้นหาเชิงรุก ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 15 คน 3.ชายไทย อายุ 57 ปี อาชีพค้าขายที่บ้านในพื้นที่บางเทา เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 196 ผู้ป่วยรายนี้พบจากการค้นหาเชิงรุก ในพื้นที่ เคยมีอาการป่วยที่เข้าข่ายในช่วงปลายเดือนมีนาคม ปัจจุบันไม่มีอาการ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 7 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้ชื่อเฟซบุ๊ก Nattapon Chueasaman โปสตัดภาพ พร้อมข้อความระบุว่า "ยายวัย 97 ปี จากบางเทา หายจากโควิด หมอให้กลับบ้านแล้ว อาจเป็นผู้ป่วยที่อายุเยอะที่สุดในไทยก็ได้" มีผู้เข้าไปแสดงความเห็นจำนวนมาก ทั้งแสดงความยินดีกับคุณยายและชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ภูเก็ต

'สตูล'ใช้ลปิดบีตรับคนจากไทย

ที่ด่านถาวร (ท่าเรือท่ามะลิ) อ.เมือง จ.สตูล ชุดทำงานรับมือคนไทยเดินทางกลับจากมาเลเซีย เพื่อใช้เรือเร็วลปิดบีตจาก อบต.ท่ามะลิ ลำเลียงคนไทยเดินทางกลับแทนเรือสินค้า หลังรัฐเอลิส ประเทศมาเลเซีย อนุญาตให้นำเรือเร็วเข้าไปรับคนไทยแทนใช้เรือสินค้าได้

นายกองสภท จันทรา นายอำเภอเมืองสตูล กล่าวว่า ขออนุญาตนำเรือเร็วขนาด 25 ที่นั่งเข้าลำเลียงแรงงานไทยกลับ จะมีเรือไทยเข้าไปรับวันละ 2 เที่ยวฟรี อยู่ระหว่างขอโควตาเพิ่มไปทางรัฐบาลไทยจาก 50 คนต่อวัน เป็นวันละ 100 คน เพื่อนำคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับคาดว่าจะมีรวม 500 คนให้เร็วที่สุด

ที่ จ.กระบี่ พ.ต.ท.ภ.กิตติบดี ประวีตร ผู้ว่ากระบี่ และคณะติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีววิทยาทางการแพทย์ รพ.จังหวัดกระบี่ สามารถตรวจหาเชื้อ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๗)

ไวรัสโควิด-19 ได้วันละ 180 ราย โดยไม่ต้องส่งสารคัดหลั่งไปตรวจที่ รพ.ศูนย์จังหวัดภูเก็ตพร้อมตรวจเชื้อลือดแรก 680 ราย โดยสแกนจากพื้นที่เสี่ยง ในเกาะลันตา และเกาะพีพี นอกจากนี้ จัดส่งทีมสอบสวนโรคออกค้นหาผู้ติดเชื้อที่มีอาการและไม่มีอาการ ในเกาะลันตา เกาะพีพี และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงรวม 1,700 คน ให้แล้วเสร็จวันที่ 30 เมษายน

‘เชียงใหม่’รุดตรวจกลุ่มแรงงาน

ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นพ.กิตติพันธ์ ฉลอม นายแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงว่า เข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 แล้วที่เราไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม ทำให้จำนวนผู้ป่วยคงเดิม 40 รายผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านแล้ว 31 ราย ยังรักษาตัวอยู่ใน รพ. 8 ราย ส่วนผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 1,255 ราย กลับบ้านแล้ว 1,212 ราย คงเหลือ 43 ราย

นพ.กิตติพันธ์กล่าวว่า เชียงใหม่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 139 ราย ตาย 5 ราย คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจึงให้คัดกรองผู้เดินทางเพิ่มขึ้น แม้ด่านจะปิดแต่ให้ระวังเส้นทางธรรมชาติที่อาจมีการเล็ดลอดอพยพเข้ามา ที่อาจนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ สัปดาห์หน้าจะคัดกรองให้เข้มข้นขึ้น รุกในกลุ่มแรงงาน ทั้งแรงงานไทย ต่างจังหวัด ต่างตัว หรือชาวต่างประเทศที่เข้ามาอาศัย เพื่อป้องกันไม่ให้อาการในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม

นักธุรกิจหนุนปลดล็อกคาวาน์

ที่ จ.เชียงใหม่ นายวีระยุทธ สุชาติฉ้วน ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ กล่าวว่า น่าจะถึงเวลาที่จะรีเซ็ตหรือปลดล็อกได้แล้ว เพราะผู้ติดเชื้อน้อยลง โดยเฉพาะเชียงใหม่ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่อง 17 วันแล้ว โดยเริ่มจากร้านอาหาร แต่ต้องจัดโต๊ะเว้นระยะห่างให้เข้าไปนั่งกันได้ ส่วนร้านตัดผม ‘ควรใส่หน้ากากอนามัย หรือสวมกอลฟ์ เพราะปกติต่างคนต่างอยู่ห่างๆ กันอยู่แล้ว เพื่อให้คลายเครียดได้ แต่ต้องยกเว้นการส่งสารถัด ถ้าไม่ทำแล้วปล่อยให้แบบนี้เศรษฐกิจจะตาย

“แต่สิ่งที่ต้องทำ คือ มาตรการต้องเข้มงวดรัดกุม หากร้านไหนทำไม่ได้ก็เปิดไม่ได้ แต่เศรษฐกิจนิ่งแบบนี้ไม่ดี หากเราใส่หน้ากากอนามัยเชื่อว่าไม่ติดกันง่าย เพราะคนกลัวตายอยู่แล้ว กรณีห้างสรรพสินค้า ก็เช่นกัน เปิดได้หมด แต่ต้องคุมเข้ม คนมีความจำเป็นต้องไปห้าง ไปซื้อของ ทุกคนกลัวอยู่แล้ว ขอเพียงมีระยะห่างกันจริง จำกัดจำนวนคนเข้า เพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนทำมาค้าขายกันได้” นายวีระยุทธกล่าว

‘ขอนแก่น’คิว2กม.รอแจกเงิน-ข้าว

ที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 588/2 ถนนกลางเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านของนายศิริชัย รัตนสงคราม อายุ 42 ปี มีประชาชนนับพันคนมาขึ้นรถต่อแถวเป็นระยะทางยาวร่วม 2 กิโลเมตร ตั้งแต่เช้ามืด เพื่อรอรับเงิน 500 บาท และถุงยังชีพภายในประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และไข่ไก่ หลังจากเจ้าคิดประกาศว่าจะแจกเงิน 500 บาท และข้าวสาร 500 ถุง โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครขอนแก่น ทหารจาก มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร์ และเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข จัดกำลังมาอำนวยความสะดวก รวมทั้งทุกคนยืนเว้นระยะห่าง 1 เมตร พร้อมทั้งล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ส่วนคนที่ไม่สวมหน้ากากห้ามมาต่อแถวเด็ดขาด บรรยากาศดีแจกของเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายศิริชัยกล่าวว่า ครอบครัวเปิดร้านรับทำข้าวกล่อง และมีอาชีพตุ๋นคางอยู่ที่วัดป่าพระอิม อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ด้วยความหวังใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงรวบรวมเงินที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาคในตู้บริจาคที่วัดจำนวน 300,000 บาท และนำข้าวสารจากที่นาของตนเอง 9 ไร่ มาสมทบ พร้อมรวบรวมจากพี่น้องชาวขอนแก่นมาแจก

“ผมแบ่งงานแจกเพื่อกันต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นน่าจะแจกเงินคนละ 500 บาท และข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่เดือดร้อนในวันที่ 26 เมษายน เวลา 08.30 น. แต่มีประชาชนมารอตั้งแต่เวลา 01.00 น. ดังนั้น เมื่อถึงเวลา 06.00 น. จึงตัดสินใจเริ่มแจกทันทีที่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลและจัดระเบียบ ซึ่งการแจกครั้งนี้ได้แจ้งไปยังเทศบาลนครขอนแก่นแล้ว” นายศิริชัยกล่าว

สธ.ลุยตรวจเชื้อ‘สมุทรสาคร’

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้เข้าข่ายเกณฑ์การสอบสวนโรค (PIU) ต้องตรวจโดยสถานพยาบาลวิธีการตรวจคือ RT-pcr เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงจำเป็นต้องมีความแม่นยำในการวินิจฉัย กลุ่มที่ 2 การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เป็นการหาผู้ป่วยในความเสี่ยงสูง เพื่อนำมาวินิจฉัยและควบคุมโรค ต้องลงตรวจในชุมชน กลุ่มที่ 3 เป็นการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มที่อยู่กันอย่างแออัด กลุ่มผู้ขับรถสาธารณะ ซึ่งส่วนนี้จะต้องกำหนดสถานที่และอาชีพเสี่ยง ขณะนี้ดำเนินไปแล้วในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงคือ กทม. ตรวจไปแล้ว 1,000 ราย มีการติดเชื้อแต่ไม่มากนัก และที่ จ.ภูเก็ต ตรวจไปแล้วหลายราย และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรวจผู้ที่อยู่ในสถานที่รัฐจัดไว้ให้

“ตรวจไปแล้วหลายหมื่นราย และจากนี้ไปจะระบุว่าต้องเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงใด และต้องค้นหาเชิงรุกให้มากขึ้นอย่างไร โดย สธ.จะเป็นผู้ระบุกลุ่มและสถานที่เสี่ยง หลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่จะต้องไประบุอีกครึ่งหนึ่งว่าในจังหวัดนั้นๆ จะตรวจอย่างไร” นพ.โอภาสกล่าว

นพ.โอภาสกล่าวว่า ในการตรวจหาเชื้อในคนกลุ่มมาก อาจต้องอาศัยทางเลือกด้วยการตรวจเสมหะน้ำลาย ซึ่งผู้รับการตรวจสามารถเก็บตัวอย่างได้เอง เพื่อประหยัดทรัพยากรของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปเก็บตัวอย่าง คาดว่าในวันที่ 27 เมษายนนี้จะลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดพื้นที่ที่จะลงไปตรวจ โดย สธ.จะสนับสนุนห้องแล็บ

‘สมุทรสาคร’รอลดล็อกคาวาน์

นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าสมุทรสาครเปิดเผยว่า ทางจังหวัดสมุทรสาครเตรียมความพร้อมหากมีประกาศเลิกล็อกคาวาน์เร็วๆ นี้ โดยหารือกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ พร้อมประชาสัมพันธ์ชุมชนต่างๆ เรื่องข้อควรที่จะต้องปฏิบัติหลังปลดล็อกคาวาน์ เพื่อลดผลกระทบการดำรงชีวิตประจำวันภายใต้แนวทาง “ไม่ประมาท การอยู่ยาคงใจ”

นายวีระศักดิ์กล่าวว่า ส่วนร้านตัดผม ต้องวางมาตรการ เช่น การจัดระเบียบลูกค้า, การทำความสะอาดเครื่องมือ, หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องถูกดำเนินคดีหรือถูกสั่งปิดทันที ส่วนตลาดนัดก็เช่นกัน จะเน้นเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม, การตรวจคัดกรองพ่อค้าแม่ค้า และลูกค้า หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ จะสั่งปิดเป็นการชั่วคราว หากจะผ่อนคลายนโยบายก็จะต้องแลกเปลี่ยนด้วยการปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น

ด้านนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าฯอุทัยธานี กล่าวว่า แม้ขณะนี้จะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นศูนย์แล้ว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

ก็ตาม แต่ยังเฝ้าระวังเข้มขันต่อเนื่อง ส่วนเรื่อง
การปลดล็อกคานเมืองที่อาจจะขึ้นในวันที่ 1
พฤษภาคมนั้น ต้องเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาล
หากจะปลดล็อกคานเมืองจริงๆ ควรขอให้
เกิดความพร้อมในทุกจังหวัดจะดีกว่า เพราะหาก
จังหวัดที่ปลดล็อกคานเมือง แต่จังหวัด
ใกล้เคียงยังคงมีผู้ติดเชื้อมัน อาจเป็นประตูเพิ่ม
เชื้อให้เกิดขึ้นได้อีก